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ข่าวประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคกล้า" ยื่นนส.ชงนายกฯ-ศบค.ตั้งสถานกักตัวชุมชน แยกผู้ติดเชื้อ

ออกจากครอบครัว ป้องระบาดแบบทวีคูณ 
5 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ "ธรรมนัส"ประกาศปักธงอีสาน ลั่นสนามเลือกตั้งหน้า ต้องได้  ส.ส.
มากกว่าเดิม 

7 

3 มติชนออนไลน ์ เดินแล้วขบวนราษฎรมุ่งหน้า ‘เปิดท้ายวันศุกร์ ลุกไล่เผด็จการ’ 8 
4 มติชนออนไลน ์ ‘สมศักดิ์’ ถาม ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิดมาจะ 2 ปี ไม่ช่วยให้หาวัคซีนง่ายขึ้น

เลยหรือ? 
9 

5 มติชนออนไลน ์ ‘เพนกวิน’ ลั ่น 120 วัน ขับ ‘ประยุทธ์’ พ้นประเทศ ร่าย ค่านิยมน่า
รังเกียจ 12 ประการ ล้มล้าง ปชต.-หากินบนความตาย 

11 

6 มติชนออนไลน ์ ‘หมอเรวัติ’ ลั่น ยกเลิกศบค.วันนี้ สายไปแล้ว เตือนระวังทำนิวไฮ จน    
รพ.รับไม่ไหว 

15 

7 สำนักข่าวอิศรา อสส.เพิ่งได้รับสัญญา'โมเดอร์นา' บ่ายสาม 2 ก.ค. - 'ไฟเซอร์' ถึงมือ
ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 

16 

8 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ชูวิทย์’เฉ่งยับ!คนกลางคืน ถูก'รัฐบาล'ทอดทิ้ง เฮฮาไปภูเก็ต เปิดถนน
ให้คนกลับบ้าน 

18 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ สลดใจอีก! ยอดติดโควิดพุ่ง 6,230 ราย ดับเพิ่ม 41ราย  20 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร'ข้องใจพรรคก้าวไกล'บิ๊กตู'่หายใจก็ยังผิด 21 
11 มติชนออนไลน ์ บุคลากรการแพทย์-ประชาชน ร่วมลงชื่อ ร้องรัฐบาลซื้อวัคซีน mRNA 

เร่งด่วน ทะลุแสนคน 
22 

12 สยามรัฐออนไลน์ ปธ.กมธ.ติดตามงบฯ กระทุ้ง "บิ๊กตู่" เปิดเผยข้อมูลวัคซีนให้ปชช.ทราบ 
พร้อมสั่งลดขั้นตอนอนุมัตินำเข้าวัคซีนทางเลือกโดยเร็ว 

24 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุดารัตน์' เตรียมเปิดใจ 'ภารกิจสุดท้าย' หลังบ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่
ตกต่ำและวิกฤติที่สุดในประวัติศาสตร ์

26 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอือมรัฐบาลประยุทธ-์ทักษิณ 'ดร.อาทิตย'์ ขอรัฐบาลเก่งและไม่โกง 27 
15 สำนักข่าวไทย “จุรินทร์” ย้ำทุกภาคส่วน ปชป.ลุยช่วยประชาชน 28 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
16 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ส.ส.จองชัย"แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19 29 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ ถึงทางตัน ?!? 30 
2 สยามรัฐออนไลน์ ความท้าทาย ! 33 
3 สยามรัฐออนไลน์ ถอดรหัส อำนาจ สัญญาณ จาก “ทักษิณ” “กลับแน่” พร้อมเสียงชม 

“ธรรมนัส” จับตา พปชร.-เพื่อไทย 
35 

4 ข่าวสดออนไลน์ ปราสาททรายพัง 39 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ เบี้ยวประชุมสภาฯ 42 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ เกมอันตรายไม่แพ้ไวรัส 44 
7 ไทยรัฐออนไลน ์ ชิงเหลี่ยมเลือกตั้ง 47 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ เตรียมรับมือวัคซีนไม่พอ 49 
9 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ภาพลักษณ์ การเมือง โทนี วู ้ดซั ่ม กับภาพของ ธนาธร       

จึงรุ่งเรืองกิจ 
53 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในความรับผิดชอบของคณะตำรวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในหัวข้อ “บทบาทตำรวจกับการเลือกตั้ง” ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  โดยมี    
ศ.พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรีวพจน์ อดีตรองผู ้บ ัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รศ.พ.ต.ท.ดร.พชร สันทัด             
คณะตำรวจศาสตร์  รศ.พ.ต.อ.นนท์วินิจ เจริญนวชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พ.ต.ท.หญิง กิจนา สระทองคำ หัวหน้าสำนักงาน
คณะตำรวจศาสตร์ และ นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 

กรรมการการเลือกตัง้  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กบันักเรียนนายร้อยต ารวจ  
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2 กรกฎาคม 2564 15:04 น. 

"พรรคกล้า" ยื่นนส.ชงนายกฯ-ศบค.ตั้งสถานกักตัวชุมชน แยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว 
ป้องระบาดแบบทวีคูณ 

 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ทีมพรรคกล้า นำโดยนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหารพรรค , นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ทีม
กฎหมายพรรค , ทพ.กันตพงศ์ ดชีัยยะ คณะทำงานด้านสาธารณสุขของพรรค และนายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษก
พรรคกล้า เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำเสนอปัญหาที่
พบจริงหลังการลงพื้นที่ พร้อมข้อเสนอป้องกันการระบาดโรคติดเช้ือโควิด-19 ว่า 

สถานการณย์ังไม่ส่อแววว่าจะดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจจะสูงกว่าที่ ศบค. รายงานไว้ เพราะมีคนอีกจำนวนมากยังไม่
เข้าถึงการตรวจ เนื่องจากไม่มีกระบวนการรักษารองรับ หลายรายได้รับการตรวจเชิงรุกแล้ว แต่ไม่ได้นำชื่อผู้ติดเช้ือเข้าสู่
กระบวนการรอรับเตียง สุดท้ายผู้ติดเชื้อก็ต้องกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวตามเดิม บางบ้านใช้วิธีกักตัวเอง แยกห้องกับ
สมาชิกครอบครัวคนอื่น แต่ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะทำแบบนี้ได้ หลายครอบครัวจึงเกิดการติดเชื้อแบบ "ทวีคูณ" ภายใน
ครัวเรือน จากติด 1 คน กลายเป็นติดทั้งบ้าน พรรคกล้าจึงมีข้อเสนอ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการระบาด
อย่างเป็นระบบดังนี้ 

1.) "จัดตั้ง Community-City Quarantine" 

หากพบผู้ติดเชื้อ แต่บ้านที่มีขนาดกลาง-เล็ก มีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก หรือวิถีชีวิตไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน
ได้ (Home Isolation) ให้มีกระบวนการแยกผู้ติดเชื้อออกจากสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทันที แล้วนำมากักตัว
ในพื้นที ่เฉพาะที่ชุมชนหรือจังหวัดตั ้งขึ ้น โดยขอให้รัฐผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ เกี ่ยวการใช้สถานที่เพื ่อการ
รักษาพยาบาลชั่วคราว เพื่อจัดตั้งสถานกักตัวในชุมชน ใช้อาสาสมัครหรือสร้างรายได้ด้วยการจ้างคนในชุมชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว เป็นผู้ดูแลแทนแพทย์และพยาบาลไปพลางก่อน 

2.) "ติดเชื้อปุ๊ป รับยาทันที" 

เมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ในสถานกักตัวชุมชนตามข้อเสนอข้างต้น ซึ่งอยู่
ระหว่างการรอเตียงเข้ารับการรักษา ต้องได้รับยาทันที ซึ่งทราบว่ายาฟาวิพิราเวีย (Favipiravir) มีเหลืออยู่ในคลังถึง 2.9 
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ล้านเม็ด และมีแผนจัดหาในเดือนกรกฎาคมอีก 5 ล้านเม็ด ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอีก 3 ล้านเม็ด ซึ่งมี
ปริมาณมากพอ เหลือแต่เพียงการกระจายให้ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง 

และที่น่าสนใจคือการให้ยาสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" ได้ทันทีเมื่อพบว่าติดเชื้อ โดยพบว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้า
ทะลายโจร สามารถ บรรเทาอาการและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยร่างกายต้องได้รับสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 
มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมีการทดลองแล้วว่า เมื่อได้รับยาติดต่อกัน 5 วัน จะเกิดภาวะปอดอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา
ฟ้าทะลายโจร ประกอบกับต้นทุนราคาถูกกว่า สามารถหาซื้อได้ง่าย จึงเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งยาหลักที่ผู้ติดเชื้อควรได้รับ
ทันที 

ข้อเสนอของพรรคกล้าทั้ง 2 ข้อ มีจุดประสงค์เพื่อชะลอการระบาดไม่ให้สถานการณ์ไปถึงจุดวิกฤต หากสถานการณ์ผู้ติด
เชื้อใหม่ต่อวันสูงถึง 5,000 ถึง 6,000 คนต่อไปเรื่อยๆ สิ่งที่จะตามมาก็คือวิกฤตระบบสาธารณสุข บุคลากร-เครื่องมือ
ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นพรรคกล้าจึงเห็นว่า การแก้ปัญหาที่ต้นทางเป็น
เรื่องที่จำเป็น "เพราะการรักษาที่เร็วที่สุด คือการรักษาที่ดีที่สุด" 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวคิดการให้ยาฟาวิพิราเวียหรือยาสมุนไพรหรือยาฟ้า
ทะลายโจรทันทีที่ติดเชื้อ สอดคล้องกับแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเบื้องต้นไปแล้ว ส่วนแนวคิดการจัดตั้งสถานกัก
ตัวตัวชุมชน เพื่อแยกผู้ติดเชื ้อออกจากครอบครัว ป้องกันการระบาดแบบทวีคูณ คงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคงจะมีการพิจารณากัน โดยจะนำเรื่องนำเสนอต่อนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และกรรมการ ศบค. เพ่ือนำเสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258088 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/258088
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02 ก.ค. 2564 เวลา 15:29 น. 

"ธรรมนัส"ประกาศปักธงอีสาน ลั่นสนามเลือกตั้งหน้า ต้องได้ ส.ส.มากกว่าเดิม 

 
เลขาฯพลังประชารัฐ เผย ยุทธศาสตร์พรรคนำนโยบายหาเสยีงสู่การปฏิบัติ คิดเรื่องใหม่ไว้สู้เลือกตั้งสมัยหน้า มั่นใจ
เจาะอีสานได้ ชี้ซ่อมหลายครั้งชนะทุกครั้ง โว ต้องได้ส.ส.มากกว่าเดิม 

วันที่ 2 ก.ค.2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการวางยุทธศาสตร์พรรค พลังประชารัฐ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า ว่า ตั้งแต่รับ
ตำแหน่งเลขาธิการพรรคมาได้เรียกแต่ละฝ่ายมาคุยอยู่แล้ว โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือเราจะนำนโยบายที่เ คยหา
เสียงไว้ไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และคิดเรื่องใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า เรามีทีมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นทีมด้านการศึกษา กีฬาเศรษฐกิจ และการเมือง 

 เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะเลือกตั้งจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวได้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน อย่างการเลือกตั้งเมื่อปี 62 เราได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต 101 เขต 
และมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 20 คน โดยมี ส.ส.อยู่ในมือ 121 คน ฉะนั้น การเลือกตั้งครั้งหน้าเราต้องได้มากกว่านี้ 

เมื่อถามว่า ส่วนตัวเป็นห่วงภาคไหนเป็นพิเศษ และในภาคอีสานจะเจาะได้หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ยังชื่นชมนายทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่มาตลอดเกือบ 3 ปี มีความมั่นใจว่าตนชนะใจคนราก
หญ้าได้ และมั่นใจว่าจะเจาะภาคอีสานได้สังเกตจากการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งเราก็ได้เข้ามาหมด และในส่วนของพื้นที่
ภาคใต้ ก็จะทำให้ดีที่สุด ตอนนี้ภาคใต้เรามี ส.ส. 14 คน จะทำให้ได้มากที่สุด 

 ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า สามารถทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองได้ และต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ส่วนปัญหาในพรรคที่
เกิดขึ้น เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า ไม่เกี่ยวกับนโยบายของพรรค หรือไม่ใช่เรื่องของผู้บริหารพรรคทะเลาะกัน 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/486200 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 16:48 น. 

เดินแล้วขบวนราษฎรมุ่งหน้า ‘เปิดท้ายวันศุกร์ ลุกไล่เผด็จการ’ 

 
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม สืบเนื่องกรณีกลุ่ม ‘ราษฎร’ และ ‘แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม’ ประกาศจัดกิจกรรม 
‘เปิดท้ายวันศุกร์ ลุกไล่เผด็จการ’ โดยนัดหมายรวมตัวที่แยกอุรุพงษ์ เพื่อเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 16.00 น. 

ต่อมาเวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากแยกอุรุพงษ์ว่า มวลชนเริ่มเคลื่อนขบวนเดินทางสู่ทำเนียบรัฐบาลนายพริษฐ์ 
ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ‘บอมเบย์’ เจษฎาภรณ์ แกนนำกลุ่ม ‘ราษฎรเอ้ย’ และ 
‘เพชร’ ธนกร เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ถือป้าย ‘คุณเห็นน้ำตาและกองศพของและชาชนบ้างมั้ย ในระหว่าง
การเคลื่อนขบวนได้มีการปราศรัยร่วมด้วย 

ในขณะเดียวกัน แนวหน้าของขบวนมีการ์ดจากวีโว่ลันเทียร์ร่วมด้วย 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2807598 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 18:23 น. 

‘สมศักดิ์’ ถาม ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิดมาจะ 2 ปี ไม่ช่วยให้หาวัคซีนง่ายขึ้นเลยหรือ? 

 
สมศักดิ์ ติดแท็ก #ประเทศกูมี ถาม ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิดมาจะ 2 ปี ไม่ช่วยให้หาวัคซีนง่ายขึ้นเลยหรือ?  

จากกรณีที่ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยผ่าน
รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ กรณีการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ที่ล่าช้า โดยได้ติดต่อไปทางบริษัทผู้ผลิต กระทั่ง
ได้รับคำตอบว่า รัฐบาลไทยยังไม่ยอมเซ็นสัญญา 

วันนี้ (2 ก.ค.) นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส.อ่างทองหลายสมัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์
ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “#ประเทศกูม ี

เชื่อว่า 

นี่คือคำตอบ ว่าทำไมตัวเลข 

ของผู้ติดเช้ือ และผู้เสียชีวิต จากไวรัสโคโรนา 2019 

จึงเพ่ิมมากขึ้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

แถมเห็นอาการเหนื่อยล้า ปานว่าจะท้อแท้ 

ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอ “บุญ วนาสิน” 

 

วันนี้ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่า #วัคซีน 

คือหัวใจสำคัญ ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู ่

ทั้งสามารถที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาด และการสูญเสียไม่ให้ 

ขยายวงกว้างไปมากกว่านี ้

แต่…..ทำไมการหาวัคซีนทางเลือก จึงยากลำบากเหลือเกิน 

ภาคเอกชนเขามีกำลังซื้อ คนที่มีกำลังซื้อก็พร้อม 
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โดยไม่ต้องพึ่งพิงงบหลวง 

ดูประเทศเพื่อนบ้านข้างๆ เราสิ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เขามากันกี่ล้านโดสแล้ว 

แถมยาฟาวิพิราเวียร์ที่ใช้เป็นยารักษาโรค 

ทำไมถึงไม่ยอมให้คนที่เขาป่วยแต่ยังหา 

สถานที่รักษาพยาบาลไม่ได้ สามารถที่จะหาซื้อ 

มารักษาตัวเองได้ นอกจาก “ฟ้าทะลายโจร” “กระชายขาว” 

 

ถ้าระบบราชการ และขั้นตอนระเบียบปฏิบัต ิ

ของแต่ละหน่วยงานยังอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติเหมือนปกต ิ

ทั้งที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ต่ออายุมาจะ 2 ปี 

ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหรือ 

ตัวเลขทั้งผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต 

จะถึงหลักหมื่นต่อผู้ติดเชื้อ และหลักร้อยต่อผู้เสียชีวิต 

คงจะเห็นอีกวัน-สองวันนี้แน่นอนถ้ายังปล่อยสภาพเช่นนี้ให้เกิดขึ้น 

อย่าให้ประชาชนเขาเชื่อผิดๆ นะว่ารัฐบาลกำลังหากินกับความตาย 

และคราบน้ำตาของผู้คน” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2807834 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 18:55 น. 

‘เพนกวิน’ ลั่น 120 วัน ขับ ‘ประยุทธ์’ พ้นประเทศ ร่าย ค่านิยมน่ารังเกียจ 12 ประการ   
ล้มล้าง ปชต.-หากินบนความตาย 

 
‘เพนกวิน’ ลั่น 120 วัน ขับ ‘ประยุทธ์’ พ้นประเทศ ร่าย ค่านิยมน่ารังเกียจ 12 ประการ ล้มล้าง ปชต.-หากินบน
ความตาย  

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม สืบเนื่องกรณีกลุ่ม ‘ราษฎร’ และ ‘แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม’ ประกาศจัดกิจกรรม 
‘เปิดท้ายวันศุกร์ ลุกไล่เผด็จการ’ โดยนัดหมายรวมตัวที่แยกอุรุพงษ์ ในเวลา 16.00 น. ก่อนเดินขบวนมุ่งหน้าไปยัง
ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดตลาดให้ประชาชนนำสินค้ามาวางขาย ช่วยเหลือกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และขับไล่รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้น 

โดย เวลา 16.30 น. กลุ่มราษฎรเริ่มเดินขบวน 

เวลา 17.05 น. กลุ่มราษฎรเดินขบวน ถึงแยกนางเลิ้ง 

จากนั้น เวลา 17.10 น. แกนนำราษฎร ปักหลักตั้งเวทีปราศรัย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ก่อนฝนเริ่มตกหนัก โดยประชาชนสวมชุดกันฝน และหาที่หลบ 

เวลาประมาณ 17.50 น. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำราษฎร กล่าวปราศรัยท่ามกลางฝน 

นายพริษฐ์ กล่าวว่า วันนี้จะขอสาธยาย ความผิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากมาย 7 ปีที่ผ่านมา คือ 7 ปีที่สูญ
หายความผิดของ พล.อ.ประยุทธ์นับไม่ถ้วน แต่สรุปเป็นค่านิยมอันน่ารังเกียจ 12 ประการ ดังนี ้

1.พล.อ.ประยุทธ์ ล้มล้างระบอบประชาธิปไตย เป็นอาชญากร ละเมิดมาตรา 113 ซึ่งร้ายแรงกว่า 112 หลายเท่า รัฐบาล
ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะดีชั่วอย่างไร ก็มาจากการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลของประชาชน มาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และประชาชนเลือกมาคุมทหาร ดังนั้น ทหารต้องอยู่ภายใต้ประชาชน ไม่ใช่ล้มเขาอย่างนี้แล้วสถาปนาตัวเอง
เป็นนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายเป็นกบฏฐานล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.เมื่อได้เป็นกบฏ ตั้งตนเป็นรัฐบาลโจรได้สำเร็จ ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันมากที่สุด โดยการ
ใช้มาตรา 112 กับประชาชนที่เห็นต่าง รวมถึงผมด้วยนั้น นับตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา เอาไปยัดให้
ประชาชนนับ 1,000 คด ี
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สลิ่ม ฟัง คุณจะรับใช้คนที่ทำสถาบันเสื่อมเสีย เพื่อปกป้องตัวเองหรืออย่างไร” นายพริษฐ์กล่าว 

3.โกงกินชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมา ดูตั้งแต่ระดับเล็ก เสาไฟกินรีเป็นแสนเป็นล้าน เอาไปปลูก
กลางที่รกร้าง เอาไปปลูกให้นางตานีดูหรือ เขาเป็นวิญญาณ ไม่ใช้ไฟก็เห็น แต่ประชาชนที่กำลังอดตายต้องจ่ายภาษีให้
คุณเอาไปปลูกเสาไฟกินส่วนต่าง เพราะนักการเมืองท้องถิ่นเจ้าของเสาไฟ ก็เป็นลูกของพรรคพลังประชารัฐ ทั้งสิ้น 

“พรรคนี้ไม่รู้ของใคร รู้แต่ว่าเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายก มีประวิตรเป็นหัวหน้าพรรค ตัวเล็กยังกินได้ขนาดนี้ ตัวใหญ่กิน
ได้ขนาดไหน ไม่ต้องไปไกล ถามลูกพี่ก่อน นาฬิกาคืนเพื่อนหรือยัง ลูกตายก็ให้ลูกเมียเขาไป อย่าเอามาเป็นของตัวเอง 
มันบาป 

ย้อนกลับไปปี 2557 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ยึดอํานาจ มีกรณีพ่อของ พล.อ.ประยุทธ์โกงที่ดิน เป็นร้อยล้าน พันล้าน ไหนบอก
อยากมาปราบโกง ดูสิว่า คนในทำเนียบโกงหรือไม่ องค์กรปราบโกงก็ออกมาต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์เสียที แต่อย่างว่า 
ป.ป.ช.ก็ยังเป็นคนที่ พล.อ.ประยุทธ์ตั้งขึ้นมา ถามว่า เราจะฝากอนาคตได้อย่างไร” นายพริษฐ์กล่าว 

4.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขายชาติ ลองไปสังเกตดู ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีอยู่ 1 ประเทศได้สิทธิพิเศษคือ “จีน” 
พล.อ.ประยุทธ์ไปทำสนธิสัญญามากมายลับหลังประชาชน ไม่ได้บอกให้ทราบ นับแต่ผูกขาดทุเรียน ซึ่งเคยเป็นสินค้า
ส่งออก ทุกวันนี้ถูกผูกขาด กดราคา เพราะประยุทธ์ไปชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน 

“ยังไม่นับวัคซีน ที่อินเดีย เดิมมีความคิดจัดส่งวัคซีนมาช่วยประเทศไทย แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า ไม่ได้ เรารับ
ของคุณไม่ได้ แม้คุณจะให้ฟรี เพราะเด๋ียวจีนงอน แล้วไม่เอาซิโนแวคมาให้ ยังจะเอาวัคซีนแบบนี้มาให้ประชาชน ไทยไม่
ยอมเข้าโครงการโคแวค เกิดอารมณ์ศิลปินอะไรขึ้นมา นี่คือการที่ประยุทธ์อยากเอาใจจีนจนเกินงาม” นายพริษฐ์กล่าว 

โดยประชาชนส่งเสียงโห่ เป็นระยะ 

จากนั้นเวลา 18.03 น. ประชาชนร่วมยืน น้องเพลงชาติของราษฎรด้วยปากเปล่า พร้อมชู 3 นิ้ว เนื่องจากฝนยังคงโปรย
ต่อเนื่อง 

ก่อนเปล่งเสียง “ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ” 

นายพริษฐ์กล่าวปราศรัยต่อว่า ข้อที่ 5. พล.อ.ประยุทธ์ทำเพื่อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่ต้องอธิบายมาก แต่ พล.อ.ปรีชาที่
ไม่เคยตั้งใจทำงาน แต่ตั้งใจโดดประชุม ไม่นับการที่ลูกหลานไปรับสัมปทานในกองทัพบก สมัยก่อนคุณบอกนักการเมือง
ผัวเมีย แต่นี่มาทั้งกงสี 

6.พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกที่มาจากการโกงเลือกตั้ง คนแย้งบอกว่ามาจากเสียงข้างมาก เสียงข้างมากอย่างไร มาจาก
บัตรเขย่ง กกต. ก็คนของ พล.อ.ประยุทธ์แต่งตั้งมา 

7.พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกที่เสพติดอำนาจบาตรใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน มาจากรัฐประหาร ใช้มาตรา 44 จับคนนู้น 
คนนี้ ใช้โดยที่ไม่ถามประชาชน 
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“โกงเลือกตั้ง มี ส.ว. 250 ยังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชั่วโคตร ที่มองจากดาวอังคารใครๆ ก็รู้ว่า ไม่ได้ปราบโรค แต่ปราบม็อบ 
ผ่านไปเป็นปี โรคก็ยังไม่หายไป ทั้งยังโยกย้าย แต่งตั้งพรรคพวก เอื้อประโยชน์โดยไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องได้” นายพริษฐ์กล่าว 

8.พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศล้มเหลวอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา เศรษฐกิจตกต่ำ จีดีพี ก็สาละ
วันเต้ียลงๆ ติดลบ ไป 10 กว่าเปอร์เซ็นต ์

“แสดงว่าประชาชนยังไม่ต้องทำอะไรแค่นั่งอยู่เฉยๆ มีรัฐบาลแบบนี้ ก็จะจนลง 10 เปอร์เซ็นต์ เศรษฐกิจโลกตกต่ำแต่
หลายประเทศจัดการได้ดีกว่านี้ ทั้งโลกตกต่ำ 1 ประเทศเรา ตกต่ำ 100 เพราะประเทศอื่นเขาไม่มีนายกโง่ๆ แบบนี้” 

สร้างหนี้สาธารณะ ไม่เคยมีครั้งไหนที่สูงเป็นประวัติการณ์ หาเงินไม่เป็น เป็นแต่กู้หนี้ ขอถามหน่อยว่า คนรุ่นเราทำผิด
อะไรทำไมต้องโตมากับหนี้ที่ไใครก็ไม่รู้ ที่เราไม่ได้เลือก มาสร้างไว้” นายพริษฐ์กล่าว 

10.ประเทศไทยสังคมเสื่อมโทรมจนเกิดปัญหายาเสพติดระบาดกันทั่ว 

นายพริษฐ์กล่าวว่า ตนไปเข้าคุกมา มีเพื่อนนักโทษหลากหลายคดี 

“เขาคุยกับผม บอกว่าไปไล่ประยุทธ์ให้หน่อย เพราะตั้งแต่ค้ายามา ไม่เคยมียุคไหนยาถูกขนาดนี้มาก่อน ยังไม่นับที่
บรรดาพ่อค้ายาบอกด้วยว่าใครคือพ่อค้ายารายใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ สรุปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ที่
ส่งเสริมการค้ายาเสพติดให้เฟื่องฟูในประเทศไทย เฟื่องฟูขนาดส่งออกไปออสเตรเลีย ไปเกาหลี ต่อไป ถ้าขายยาได้ดี จะ
ไม่จัดม็อบ จะไปขายแป้ง” นายพริษฐ์กล่าว 

11.สร้างความร้าวฉานในบ้านเมือง ใช้กฎหมายทําร้ายเฉพาะฝ่ายตรงข้าม ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง 

นายพริษฐ์กล่าวว่า ไหน พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า ยึดอำนาจมาเพื่อจะทำลายความขัดแย้ง ทำให้เกิดความสมานฉันท์ แต่
กลับทำตัว 2 3 4 5 มาตรฐาน จนไม่เหลือสกัมาตรฐาน 

“ยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิด นายกรัฐมนตรีต้องเป็นนายกของคนทั้งที่ชอบและไม่ชอบ” นายพริษฐ์กล่าว 

12.พล.อ.ประยุทธ์หาผลประโยชน์จากความเป็น ความตาย ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ เช่น
วัคซีนที่กลายเป็นมหากาพย์ ที่หยิบมาเล่าได้ไม่จบสิ้น 

“จู ่ๆ ก็เกิดปัญหานู ้นนี ้ แก้ปัญหาแบบลิงแก้แห ไม่จบ ไม่สิ ้น ทำไมคุณไม่ไปเข้าโคแวค เพราะคุณต้องการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้นายทุน เพียงแค่นั้น การล็อกดาวน์ก็เหมือนกัน เหมือนฆ่าผู้ประกอบการให้ตายทั้งเป็นทั่วประเทศ ก็
เพราะอยากให้เจ้าใหญ่ๆ ขายได้ใช่หรือไม่” นายพริษฐ์กล่าว 

นายพริษฐ์กล่าวอีกว่า นี่คือความผิดของประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ่งที่ทำคืออาชญากรรม และประยุทธ์คืออาชญากร คุณ
เป็นฆาตกรเข่นฆ่าประชาชน ขอให้พ่อแม่พี่น้องจดจำความผิดทั้ง 12 ประการ ก่อนหน้านี้เคยบอกว่า เด็กไทยต้องท่อง
ค่านิยม 12 ประการ ตอนนี้คนไทยจงจดจำความผิดของพล.อ.ประยุทธ์ทั้ง 12 ประการเอาไว้ให้ดี อย่าไปให้อภัย 
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“ท้ายนี้ ความผิดทั้ง 12 ประการ คือจุดเริ่มต้นของการมุ่งหน้าขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่าอีก 120 วันจะ
เปิดประเทศ ขอประกาศตรงนี้เหมือนกันว่า อีก 120 วัน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีประเทศให้อยู่อย่างแน่นอน เตรียม
ตัวไว้ จะไปไหนก็ไป แต่อย่ามาอยู่แผ่นดินไทย 

เดินหน้าไปด้วยกัน ถ้าการแก้ไขสถาบันยังไม่มา การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่มา ประยุทธ์ยังไม่ไป ผมยังไม่หยุดสู้ร่วมกบัพี่
น้องประชาชน” นายพริษฐ์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2808128 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 19:37 น. 

‘หมอเรวัติ’ ลั่น ยกเลิก ศบค.วันนี้ สายไปแล้ว เตือนระวังทำนิวไฮ จน รพ.รับไม่ไหว 

 
‘หมอเรวัติ’ ลั่น ยกเลิกศบค.วันนี้ สายไปแล้ว เตือนระวังทำนิวไฮ จนรพ.รับไม่ไหว 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นพ.เรวัติ วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มี
การหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ (1 กรกฎาคม) ให้ยกเลิกศบค. โดยระบุข้อความว่า จี้ให้ยกเลิก 
ศบค. สายไปแล้ว วันนี ้การเรียกร้องให้ยกเลิก ศบค. นั ้นช้าเกินไปเพราะได้มีคำสั่งสำนักนายกฯตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ ซึ่งผมได้แสดงความเห็นคัดค้านมาโดยตลอดว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่น่าจะมี
องค์ความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจในวิชาว่าด้วยเรื่องระบาดวิทยา 

นพ.เรวัติ กล่าวว่า คำถามคือทำไมหลายคนที่ขอให้ยกเลิก ศบค.ในวันนี้จึงไม่ร่วมส่งเสียงคัดค้านโครงสร้างอำนาจที่
ผิดปกติตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เพราะในอดีตทุกการระบาดของโรคร้ายแรงมีเพียงกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่เป็น
ผู้รับผิดชอบ การใช้อำนาจรวมศูนย์บริหารอย่างไม่เป็นมืออาชีพ รวมถึงการขาดวิสัยทัศน์ และศักยภาพในการจัดหา
วัคซีน ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนช้าและน้อยเกินไปส่งผลให้การระบาดของโรครุนแรงมากขึ้นจนวันนี้เกิดนิวไฮท์ผู้ติด
เชื้อจำนวน 6,087 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน 61 ราย มีผู้ป่วยรับการรักษาเกิน 50,000 รายโคม่าเกิน 2,000 รายใส่ท่อช่วย
หายใจเกิน 500 รายและมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้า ศบค.บริหารแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็ควรเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบเสียใหม่ ก่อนที่จะมีนิวไฮด์ ทุบสถิติเดิมอีกจนโรงพยาบาลรับไม่ไหว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2808223 
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วันศุกร์ ที่ 02 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:45 น. 

อสส.เพิ่งได้รับสัญญา'โมเดอร์นา' บ่ายสาม 2 ก.ค. - 'ไฟเซอร์' ถึงมือตั้งแต่ 28 มิ.ย. 

 
อสส.รับมอบสัญญาจัดซื้อ 'โมเดอร์นา' ช่วงบ่ายสาม วันที่ 2 ก.ค. หลังเช้าวันเดียวกันโต้ข่าวไม่เคยได้รับการ
ประสานให้ตรวจสัญญาวัคซีนดังกล่าว ขณะที่ 'ไฟเซอร์' อยู่ระหว่างตรวจสอบ ได้รับมาตั้งแต่ 28 มิ.ย. พร้อมระบุที่
ผ่านมาตรวจสัญญา 'ซิโนแวค' ใช้เวลา 1 วัน ส่วน 'แอสตร้าเซนเนก้า' 2 สัญญาทำเสร็จภายใน 5 วัน 

จากกรณี นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่า ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ได้รับ
คำตอบถึงเหตุผลที่การจัดซื้อล่าช้า เพราะรัฐบาลไทยไม่เซ็นสัญญา 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโม
เดอร์นา (Moderna) ระบุว่า ตามที่มีบุคคลให้ข่าวทางสื่อมวลชนว่าสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังไม่
สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เพราะองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนกับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญา
จัดซื้อวัคซีนยังคงค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว นั้น 

โดย สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

1.ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวั คซีนโมเดอร์
นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด 

2.ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดเคยได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรมให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค 
(Sinovac) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และสำนักงานอัยการสูงสได้รับ
การร้องขอจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื ้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(Astrazeneca) ซึ่งทั้ง 2 สัญญา สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับ 2 หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 5 
วันเท่านั้น โดยพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างหน้า ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว เพื่อใหเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ 
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สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็น
สถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงาน
อัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ได้ถูกส่งมาให้ อสส. ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 โดยคาด
ว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 5 วันหรือแล้วเสร็จประมาณวันที่ 2 ก.ค.2564 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า หลังจากที่ อสส. ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ดำเนินการ
ส่งสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา มาให้ อสส. เมื่อเวลา 15.15 น. และดำเนินการตามขั้นตอนโดยส่งให้อธิบดีสำนักงานที่
ปรึกษากฎหมาย เมื่อเวลา 16.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/100098-isranews_covids.html 
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วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.26 น. 

‘ชูวิทย์’เฉ่งยับ!คนกลางคืน ถูก'รัฐบาล'ทอดทิ้ง เฮฮาไปภูเก็ต เปิดถนนให้คนกลับบ้าน 

 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดัง เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่าน
เฟซบุ ๊กส่วนตัว โดยตอนหนึ ่งกล่าวถึงสถานการณ์สัปดาห์ที ่ผ่านมา ที ่มีกลุ ่มผู ้เกี ่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืน เช่น 
ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ศิลปินนักร้อง-นักดนตรี ออกมาสะท้อนผลกระทบจากการที่รัฐบาลสั่งปิดเพื่อสกัดการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเรียกร้องมาตรการเยียวยา ว่า คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบก่อนแต่กลับเป็นกลุ่มคน
ที่ถูกลืม เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นกลุ่มสีเทา เป็นอาชีพอิสระ 

แต่คนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เพราะคนที่ไปเที่ยวบ้านไหนเมืองไหนคงไม่คิดจะเข้า
นอนตั้งแต่ 2 ทุ่ม ประกอบกับคนไทยนั้นมีจิตใจบริการ ตนเห็นว่าหากวิกฤตินี้รัฐบาลเป็นงาน รัฐบาลจะรีบนำคนเหลา่นี้
เข้าสู่ระบบ และรัฐบาลควรตอบแทนพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะกลับมาเปิดได้เมื่อใด 
ตราบใดที่ตัวเลขผู้ติดเช้ือยังพุ่งสูงเช่นนี้อยู่และวัคซีนก็ยังไม่มา 

“เขาเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวและเขาถูกทอดทิ้ง เขาถูกลืม คนทำงานกลางคืนคุณอย่าลืมนะครับ ถ้าคุณ
เข้าใจ ถ้าผมบอกคุณว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับคนทำงานกลางคืนเป็นจำนวนมาก คุณอย่าไปคิดถึงพวกหมอนวด ไม่ใช่! พวก
เต้นกินรำกิน ไม่ใช่! แท็กซี่กะกลางคืนนี่รวมไหม? ถ้าเกิดคนกลางคืนไม่มีแท็กซี่มันจะรับคนที่ไหน? พนักงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร้านอาหารตอนกลางคืนไปหมด เมื่อไปก็กระทบไปถึงซัพพลายต่างๆ ไปด้วยกันหมด”  นายชูวิทย ์กล่าว 

นายชูวิทย์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ตนไม่ต้องไปพูดถึงความเดือดร้อนยากลำบาก ทุกคนมีหมด สถานการณ์ตอนนี้แตกต่าง
จากวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 เพระในครั้งนั้นผู้ได้รับผลกระทบคือคนด้านบน แต่ครั้งนี้กระทบกันทั้งระบบ คำถามคือ 
ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลได้แสดงท่าทีเดือดร้อนไปกับประชาชนด้วยหรือไม่ เพราะในขณะที่ประเทศอื่น
ประชาชนเดือดร้อนผู้นำประเทศก็แสดงออกว่า ตนเองเดือดร้อนด้วย แต่ผู้นำของไทยกลับไปต้อนรับนักท่องเที่ยว ไป
เดินดูเต่า ชมทะเล ทั้งที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน 

หรือกรณีผู้นำฮัมเพลง พูดจาหยอกนะจ๊ะเล่นสนุก ภาพเหล่านี้ไม่ควรให้เกิดขึ้น ตรงกันข้ามต้องเป็นภาพผู้นำเอาจริงเอา
จัง ทำงานแบบถึงลูกถึงคน โดยเฉพาะการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำแบบสั่งการคนเดียว 
ต้องไปปรากฏคัวทุกงาน เพราะนายกฯ ไม่ไว้ใจนักการเมือง แต่ในความเป็นจริงการทำงานไม่มีใครสามารถทำคนเดียว
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ได้ ขนาดทำธุรกิจขนาดกลางๆ ยังต้องแบ่งสายงาน ดังนั้นงานใหญ่ระดับประเทศหากเหมาทำคนเดียวสุดท้ายนายกฯ ก็
จะทำงานไม่ทัน นำไปสู่ความเหนื่อยล้า สับสน เข้าใจผิด แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

“ระหว่างข่าวที่ท่านไปภูเก็ต กับข่าวที่ท่านอยู่กับวอร์รูม อยู่กับหมอ คุณคิดว่า ประชาชนอยากเห็นภาพไหน? เอาแค่นี้! 
เอาแค่ผมขอดูภาพที่มันจะอธิบาย ภาพที่ท่านอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยว กับภาพที่ท่านอยู่กรุงเทพฯ หมกมุ่นอยู่กับ
งาน แก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณสุข แน่นอนประชาชนอยากเห็นภาพที่อยู่กับหมอ อยู่กับปัญหา ไม่อยากเห็นท่านไป แล้ว
ก็ไม่มีความจำเป็นที่ท่านต้องไปด้วย” นายชูวิทย์ ระบ ุ

นายชูวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า คนกลางคืน เป็นกลุ่มที่ตายสนิท เพราะ 1.ธุรกิจกลางคืนหมายถึงคนต้องการไปเที่ยว ความ
สนุกสนาน คงไม่มีใครไปฟังดนตรีในสภาพทุกข์หรือร้องไห้ แต่สถานการณ์นี้คนกลัวโควิดใครจะกล้าไป ขณะเดีย วกัน
สภาพเศรษฐกิจแบบที่เป็นอยู่ก็คงไม่มีใครอยากไป ธุรกิจกลุ่มนี้จึงล่มสลายไปเองในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นี้ 
กับ 2.ธุรกิจกลางคืนถูกทอดทิ้ง แต่หากใครถามว่า จะช่วยเหลืออย่างไร ตนก็บอกว่า สิ่งนี้อยากเห็นจากรัฐบาล 

ส่วนกรณีมีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารประท้วงด้วยการไปขายของที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตนมองว่าด้าน
หนึ่งมีคนพยายามทำให้เป็นประเด็นการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งตนก็มองเห็นว่าในภาวะวิกฤติ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
รัฐบาลสั่งปิดผู้ประกอบการก็ยอมเจ็บ แต่ปัญหาคือเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้ว ที่สำคัญคือรัฐบาลปิดบังบางอย่าง
เกี่ยวกับวัคซีน นี่คือสิ่งที่ตืดใจประชาชน 

ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ เปิดเผยให้ชัดเจนตรงไปตรงมา แล้วให้คำมั่นว่า จะรีบทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้
กิจการกลับมาเปิดให้ได้โดยเร็ว ไม่ใช่ไปร้องเพลงคันทรีโรดเทคมีโฮม แล้วเปิดช่องให้คนกระจายออกไปทั่วทุกจังหวัด 
ปล่อยให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดจัดการกันเองเพราะกรุงเทพฯ รับไม่ไหว ตนไม่เข้าใจว่า คิดแผนแบบนี้ได้อย่างไร หาก
จะทำแบบน้ีสู้ใช้มาตรการล็อกดาวน์กรุงเทพฯ อย่างจริงจังไปเลยดีกว่า 

“การล็อกดาวน์คือไม่ให้คุณออกจากบ้านเลย ให้เฉพาะที่จำเป็นกับการดำรงชีวิต ไปซื้อยาซื้ออาหาร แต่นี่ยังเปิดห้างอยู่
เลย คุณปิดร้านอาหารซึ่งเป็นความจำเป็น คุณให้เขาซื้อกลับบ้าน แล้วคุณแสดงท่าทีไม่ได้เดือดร้อน แล้วคุณให้คนงาน
กระจายออกไป คือแผนรองรับของคุณไม่มีเลย ดังนั้นการรวมตัวเรียกร้อง ประชาชนทุกคนต้องเรียกร้อง ความยุติธรรม
มันไม่ได้ลอยมา” นายชูวิทย์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/584817 
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เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.44 น.  

สลดใจอีก! ยอดติดโควิดพุ่ง 6,230 ราย ดับเพิ่ม 41 ราย 

 
ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 6 ,230 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 
248,288 ราย  

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 6,230 
ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,936 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 249 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,159 ราย หายป่วยสะสม 
190,2073 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 248,288 ราย  

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมอีก 41 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต
ไปแล้ว 2,182 ราย 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/854046 
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03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:47 น. 

'ธนกร'ข้องใจพรรคก้าวไกล'บิ๊กตู'่หายใจก็ยังผิด 

 
3 ก.ค.64-  นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19 
รัฐบาลยังคงคุมเข้ม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามแก้ปัญหา
อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และดำเนินการแก้ปัญหาติดขัดอย่างทันที ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน
และการจัดการเตียงให้เพียงพอ ขอเพียงพี่น้องคนไทยร่วมแรงร่วมใจ เราจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้  แต่สิ่งที่ตนไม่
สบายใจคือ การสร้างกระแสดราม่าในโลกโซเชียล ปั่นเฟคนิวส์ บิดเบือนข้อมูล สร้างความสับสนให้กับประชาชน อยาก
เตือนผู้ไม่หวังดีให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ อยากฝากให้พี่น้องประชาชนเสพ
สื่ออย่างมีสติ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเครียด ขอให้ติดตามข้อมูลที่เป็นทางการจาก ศบค. 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โจมตีนายกฯ ว่า หัวเราะริมหาด
ภูเก็ตบนคราบน้ำตาประชาชนนั้น ตนไม่เข้าใจ ส.ส.พรรคนี้จริงๆ ไม่ว่าท่านนายกฯ จะทำอะไรก็ผิดไปหมด ชนิดที่หายใจ
ก็ยังผิดเลย ท่านนายกฯ และคณะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกเพื่อทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว  และที่ท่านนายกฯ 
หัวเราะริมทะเลก็เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วมันผิดตรงไหน หรือจะให้ท่านนายกฯ ร้องไห้รับนักท่องเที่ยว จะเอา
บรรยากาศแบบนั้นหรือ 

วันนี้ทุกฝ่ายรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทำงานเต็มที่เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด ไม่มีใครเห็นชีวิตของประชาชนเป็นเรื่อง
การเมืองเหมือนพรรคก้าวไกล ท่านนายกฯ ทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย วันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่
ออกมาปั่นเฟคนิวส์สร้างความสับสนให้กับประชาชน ขนาดพล.อ.ประยุทธ์ถอดหน้ากากดื่มกาแฟในพื้นที่อนุญาตก็ยังเอา
ไปดราม่าโจมตีท่าน หาว่าไม่ใส่หน้ากาก อยากถามว่ามีใครที่ใส่หน้ากากดื่มกาแฟ อย่างไรก็ตาม ตนมีความรู้สึกเหมือนว่า 
บางฝ่ายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิด -19 หรือการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อก ถือว่าจิตใจ
อำมหิตมาก แต่พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยท้อ จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาโควิดให้สำเร็จให้ได้. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108462 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/108462


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

22 

 

 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 09:45 น. 

บุคลากรการแพทย์-ประชาชน ร่วมลงชื่อ ร้องรัฐบาลซื้อวัคซีน mRNA เร่งด่วน ทะลุแสนคน 

 
ล่าชื่อร้องรัฐบาลซื้อวัคซีน mRNA เร่งด่วน ทะลุแสนชื่อ บุคลากรการแพทย์ร่วมด้วยทั่วประเทศ 

จากกรณีที่ ภาคีบุคลากรสาธารณสุข และ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ร่วมกันเปิดแคมเปญล่าชื่ อ เรียกร้องไห้
รัฐบาลนำเข้าวัคซีน mRNA อย่างเร่งด่วน เพราะกังวลว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทยจะแย่ลง 
วัคซีนที่มีไม่รองรับสายพันธุ์เดลต้า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าซึ่งต้องแบกรับความเสี่ยงมากที่สุด และ
อาจเป็นผู้กระจายเชื้อได ้

ล่าสุดวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แคมเปญดังกล่าวมีบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เข้าร่วมลงชื่อ
มากกว่า 100,000 รายชื่อ เพื่อเรียกร้องข้อเสนอต่อรัฐบาล โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศด้วย แต่ทั้งนี้
ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนว่ามีจำนวนเท่าใด 

ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ภาคีบุคลากร
สาธารณสุข  ได้ร่วมกันเปิดแคมเปญรณรงค์รวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสียงเรียกร้อง
ไปยังรัฐบาล เร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในการป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการแพร่ระบาด ในการต่อสู้
กับโควิดเป็นการเร่งด่วน 

แถลงการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเรียกร้องการนำเข้า mRNA วัคซีนสำหรับโรคโควิด 19 เป็นกรณี
เร่งด่วน ระบุว่า 

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จำนวนการคนติดเชื้อและ
การเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่
ลงได้เนื่องจากสายพันธ์เดลต้า มักจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธ์อ่ืนๆ 

ในมุมมองทางการแพทย์ ในขณะนี้ประเทศไทยจำนวนบุคลากรจำกัด วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่จำเป็นในการรองรับ
ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตมีความจำกัด ทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้า 
mRNA วัคซีน ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง** จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในแง่การป้องการ
เสียชีวิต การป้องกันการแพร่ระบาดได้สูง ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมโรคโควิด 19 
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ทางกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าขอเรียกร้องให้รัฐบาล รวมถึงองค์การเภสัชกรรมมีการนำเข้า mRNA vaccine 
(Pfizer และ Moderna) เข้ามาเป็นการเร่งด่วน เพ่ือทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2808651 
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3 กรกฎาคม 2564 09:55 น. 

ปธ.กมธ.ติดตามงบฯ กระทุ้ง "บิ๊กตู่" เปิดเผยข้อมูลวัคซีนให้ปชช.ทราบ พร้อมสั่งลดขั้นตอน
อนุมัตินำเข้าวัคซีนทางเลือกโดยเร็ว  

 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.
หนองบัวลำภู รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงกับประชาชนถึงความล่าช้าในการจัดหา
วัคซีน เพราะขณะนี้ล่วงเลยมานานมากแล้ว และยังไม่มีวี่แววว่าประชาชนจะได้ฉีดเมื่อไหร่ วันนี้ปัญหาอุปสรรคไม่ใช่
เรื่องของเงินงบประมาณ เพราะเพิ่งผ่านการพิจารณางบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งงบปกติและงบเงินกู้ โดย
ล่าสุดเพิ่งผ่านการอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้อีก 5 แสนล้านบาทไปหยก ๆ ดังนั้น ความล่าช้าอยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาล
เอง ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขการจัดซื้อวัคซีนทั้งหมดทั้งที่ส่งมอบแล้ว และกำลังจะส่งมอบต้องเปิดเผย
ราคาต่อหน่วย เปิดเผยสัญญาทั้งหมด และใช้งบประมาณไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ อีกทั้งเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการ
นำเข้าวัคซีนทางเลือกยี่ห้ออื่นๆ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ขณะนี้ ตัวเลขการจองวัดซีนทางเลือกผ่าน รพ.เอกชน มีเป็น
จำนวนมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา และควรหยุดซื้อวัดซีน 
Sinovac ได้แล้ว งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ควรจัดหาวัคซีนตัวอื่นที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า รัฐบาลมักจะอ้างว่าควา ม
ล่าช้าในการนำเข้าเกิดจากการตรวจร่างสัญญาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งตนทราบจากแหล่งข่าวและจาก
แถลงการณ์ของสำนักอัยการสูงสุด ว่ายังไม่มีการส่งสัญญาวัคซีนทางเลือกตัวอื่นให้กับทางสำนักอัยการสูงสุดตรวจเลย มี
เพียง 3 ชนิด คือ Sinovac Astrazeneca Pfizer เท่านัน้ที่ผ่านการตรวจร่างสัญญาแล้ว 

นายไชยา กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาการปิดแคมป์คนงาน 30 วัน ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาล เพราะเกิด
ปรากฏการณ์ผึ้งแตกรังไประบาดยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ รัฐบาล โดยเฉพาะ ศบค. ควรล็อคพื้นที่แคมป์คนงานด้วยการ
ระดมฉีดวัดซีนไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยหรือแรงงานต่างชาติ เพื่อสกัดการระบาดและคัดกรองกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อออกมา
ต่างหาก ดังนั้น การปล่อยให้แรงงานกลับภูมิลำเนาด้วยข้ออ้างว่าหากเกิดการระบาดขึ้นสามารถหาเตียงได้ในต่างจังหวัด
นั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง 
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"ผมในฐานะประธานคณะ กมธ.ติดตามงบฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงกับประชาชนเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศบค.ที่มีอำนาจเต็ม สั่งการให้ลดขั้นตอนการอนุมัติการนำเข้า
วัคซีนทางเลือกโดยเร็ว เพราะเป็นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนราชการอย่างที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อรวบอำนาจไว้ที่นายกฯแล้ว ต้องรู้จักใช้อำนาจในการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว เพราะชีวิตของ
ประชาชนไม่ใช่ของเล่น นายไชยา กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258274 
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03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:04 น. 

'สุดารัตน์' เตรียมเปิดใจ 'ภารกิจสุดท้าย' หลังบ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่ตกต่ำและวิกฤติที่สุด
ในประวัติศาสตร์   

 
3 ก.ค.64 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พี่น้องที่รักคะ บ้านเมืองเราเดินทางมาถึงจุดที่ตกต่ำและวิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ 

ผู้คนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  จากการทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของเผด็จการอำนาจ
นิยมจนวิกฤโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจ สาหัสมากขึ้นทุกวัน  

ไม่น่าเช่ือว่าประเทศไทยเราได้เดินทางมาถึงจุดที่ หมอต้องเลือกว่า จะรักษาใคร จะต้องช้ีให้ใครอยู่ ให้ใครไป เพราะ ICU 
ไม่พอ ผู้ติดเชื้อนอนรอเตียง จนต้องตายคาบ้านให้เราได้เห็นทุกวัน 

วัคซีนดีๆ ที่ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ อย่างสายพันธุ์อินเดีย ที่กำลังระบาดและคร่าชีวิตคนไทยอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลก็ไม่
ขวนขวายหามาให้ประชาชน  

เราและลูกหลานเราจะอยู่ในประเทศที่มีผู้บริหารที่ #บริหารประเทศแบบตามยถากรรม โดยไม่ใส่ใจประชาชน และ
ทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพต่อไปได้อย่างไร 

หน่อยและทีมพรรคไทยสร้างไทย เราทุกข์ใจไปกับพี่น้องร่วมชาติทุกคน เราสัญญาว่า เราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องอ ย่าง
เด็ดขาด  

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. หน่อยจะขอ”เปิดใจ” กับพี่น้องเป็นครั้งแรก ถึง”ภารกิจสุดท้าย” ที่
หน่อยจะทำ ในการ “สร้างประเทศไทยให้ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเรา” 

มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมคิดร่วมสร้างประเทศไทยให้ดีที่สุดด้วยกันทาง facebook  

https://facebook.com/sudaratofficial และ YouTube : คุณหญิงสุดารัตน์ Sudarat นะคะ 

อาทิตย์นี้ 9.00 น. พบกันนะคะ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108468 

https://www.thaipost.net/main/detail/108468
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03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:46 น. 

เอือมรัฐบาลประยุทธ์-ทักษิณ 'ดร.อาทิตย์' ขอรัฐบาลเก่งและไม่โกง 

 
3 ก.ค.64 - ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  และอดีตประธานรัฐสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า 
"รัฐบาลทักษิณเก่งแต่โกง  รัฐบาลประยุทธโกงแต่ไม่เก่ง จะมีรัฐบาลไหนเก่งและไม่โกงไหม" 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108473 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/108473
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03/07/2564 10:41 

“จุรินทร์” ย้ำทุกภาคส่วน ปชป.ลุยช่วยประชาชน 

 
กรุงเทพฯ 3 ก.ค.- “ราเมศ” โฆษกประชาธิปัตย์ เผย “จุรินทร์” ย้ำ ทุกภาคส่วนของพรรค ลุยช่วยประชาชน สนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ อย่างเต็มที่ 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าขณะนี้มียอดผู้
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตหลายคน พรรคขอเป็นกำลังใจและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคน 
สถานการณ์ขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นไปให้ได้ ในส่วนของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 
ได้ย้ำกับบุคลากรของพรรคทุกคน ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากให้ได้มากที่สุด ซึ่งตั้งแต่
แรกเริ่มที่มีการแพร่ระบาดพรรคได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอดมา การต้ังศูนย์ในส่วนกลาง ทั้งทำการ
ประสานให้คำปรึกษา ส่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. อดีต ส.ส. ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดทุกเขต ก็จะมีการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนตลอดมา 

จนถึงขณะนี้ได้สื่อสารย้ำให้ประชาชนยังต้องป้องกันตัวเองด้วยวิธีการตามที่กำหนด การสวมหน้ากาก การหมั่นล้างมือ 
การไม่รวมกลุ่มสังสรรค์กันเป็นจำนวนมาก ก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันได้ ในทุกพื้นที่บุคลากรของพรรคจะมีทั้ง
การแจกหน้ากาก การบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ การมอบอาหารให้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำ
การกักตัว และที่สำคัญการให้การสนับสนุนความสะดวกร่วมกันทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนในพรรคทำงาน
กันอย่างเต็มที่ ช่วยกันคนละไม้ละมือ ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาทั้งในส่วนกลางและในทุกเขตเลือกตั้ง 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักแทบจะไม่มีเวลาพัก ขอเป็น
กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และเชื่อว่าคนไทยส่งกำลังให้เช่นกัน ขณะนี้ รัฐต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่
จำต้องให้มีเจ้าภาพหลักอย่างแท้จริงในการรวบรวมข้อมูลและสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อป้องกันความสับสน 
การคัดกรองผู้ติดเชื้อย่อมมีความสำคัญ และการคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้มีพื้นที่รองรับที่พอเพียงก็สำคัญเช่นกัน ควบคู่
ไปกับกระบวนการในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เชื่อว่าหากมีการอธิบายความจริงของการทำงานประชาชนพร้อมจะ
รับฟังและจะเกิดความเขื่อมั่นในที่สุด .-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-730815 

https://tna.mcot.net/politics-730815
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เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.20 น. 

"ส.ส.จองชัย"แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19 

 
“ส.ส.จองชัย”แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19 “กระจายวัคซีนโดยเร็ว - จับกุมแรงงานต่างด้าว แก้ก.ม.เพิ่มโทษ   
คนนำเข้า -เยียวยาคนทำงานกลางคืนและศิลปิน – ขยายเวลาลดค่าน้ำ ค่าไฟ” วอนรัฐปรับวิธีสื่อสาร อย่าสร้างความ
สับสนเรื่องวัคซีน 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.  ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ   กล่าวว่า  จากสถานการณ์โควิด-19  ของ 
จ.ชลบุรี ในขณะนี้ตนอยากเรียกร้องถึงรัฐบาล เพื่อเร่งรัดไปถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวน 4 
ข้อ ดังนี้ 1.ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล โดยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนลงสู่ จ. ชลบุรี อย่าง
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.
เมือง  โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดใหม่ และชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวง
กว้าง  2.ขอให้ป้องกันปราบปราม จับกุม และแก้ไขกฎหมาย เพิ่มโทษกับผู้นำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้า
ประเทศ เพราะแรงงานเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะลักลอบเข้ามาไม่ได้มีการตรวจโควิด -19 ทำให้เป็นแหล่งต้นตอในการแพร่
ระบาด จึงอยากขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัด จับกุม แรงงานต่างด้าวและจับกุมผู้กระทำผิด 

ร.อ.จองชัย กล่าวต่อว่า 3.ขอเสนอให้มีการเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืนและศิลปิน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการ
เยียวยาอย่างเหมาะสม จึงขอเสนอไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 
ให้มีการเยียวยาบคุคลเหล่านี้อย่างเหมาะสม และ4.ขอให้มีการขยายการลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เนื่องจากถือเป็น
นโยบายที่ดีในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงอยากขอให้การ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ขยายระยะเวลาออกไป เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อีก
ทั้งจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านจนกว่า
วิกฤติโควิด-19 จะบรรเทาและเบาบางลง 

“ผมมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล แต่มีความเห็นว่าตอนนี้มีเกิดวิกฤติทางด้านการสื่อสารกับภาคประชาชน โดยเห็นจากกรณี
ที่มีคำสั่งสับเปลี่ยนไปมา  หรือแม้แต่เรื่องข้อมูลของวัคซีน ที่ไม่ชัดเจนว่าจะมาเมื่อไหร่ หรือมีจำนวนเท่าใดเป็นต้น จึง
อยากนำเรียนไปถึงรัฐบาลเพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบเรียงข้อมูลก่อนนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อ
ป้องกันการสับสน” ร.อ.จองชัย  กล่าว 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/854084 

https://www.dailynews.co.th/politics/854084
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แก้รัฐธรรมนูญ ถึงทางตัน ?!? 

 
หากมองข้ามช็อตการเมืองไทย อาจต้องวนลูปกลับมาที่ “มวยคู่เดิม” คือ พรรคพลังประชารัฐสู้กับพรรคเพื่อไทย 
ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 

ด้วยปัจจัยภายหลังที่ประชุมรัฐสภา มีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว จากที่เสนอทั้งหมด 13 ฉบับซึ่งถูกตีตก
ไปหมด เหลือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยืนหนึ่งนั้น มีสาระสำคัญคือการเสนอให้แก้ไขมาตรา 83และมาตรา 91 ให้มี 
"บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" กำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 400 ที่นั่ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง และแก้ไขการ
คำนวณสัดส่วนของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะมีสิทธิได้รับการจัดสรร 

ที่มองกันว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ทั้งพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย และรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์จะได้
ประโยชน์จากสูตรการเลือกตั้งนี้ 

กระนั้น เพียงหนทางกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ที่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร ก็กลับเจอ “ตอ”เข้าอย่างจัง! 

เมื่อกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ จากพรรคเพื่อไทย จตุพร เจริญเชื้อ ออกมาชี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตามร่างของพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีปัญหา ไปต่อได้ยาก และอาจถูกตีตกในวาระ3 ได้เนื ่องจากร่างของพรรค
ประชาธิปัตย์ขอแก้ไขแค่ 2 มาตรา 1.มาตรา 83 แก้จากบัตร 1 ใบ เป็น 2 ใบ แก้จำนวนส.ส.เขต 350 เป็น 400 คน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 เป็น 100 คน โดยไม่ได้ขอแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 86 ที่กำหนดวิธีการได้มาซึ่ง
จำนวน ส.ส.เขตพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้ ส.ส.เพิ่ม อีกทั้งที่เสนอแก้ไขมาตรา 91 การคำนวณหา ส.ส.
บัญชีรายชื่อแต่ละพรรค เสนอยกเลิกวิธีคำนวณทั้งหมด กลับไปใช้วิธีคำนวณให้สอดคล้องรูปแบบบัตร 2 ใบ แต่ไม่ได้
ระบุวิธีคำนวณให้ไดส้.ส. 100 คน เพียงระบุสั้นๆ ว่าให้ไปใส่ในกฎหมายลูก จะให้ประชาชนเช่ือใจ ไว้วางใจได้อย่างไร 

“ดูทรงแล้วไปต่อยาก แก้ไม่สำเร็จ เพราะถ้าแก้แค่ 2 มาตรา ก็จะไปขัดแย้งอีก 8-9 มาตรา จะบังคับใช้ไม่ได้ แต่ถ้าจะแก้
ทั้ง 8-9 มาตราไปพร้อมกัน จะกลายเป็นเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ ปี 60 แล้วจะถูกปัดตกในวาระ 3 หรืออาจ มีส.ว.ไป
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่” 
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สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ ่นไท พร้อมด้วยสฤษฏ์พงษ์ 
เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ที่ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับประเด็นเดียวกัน โดย “โกวิทย์”ชี้ว่าร่างฉบับนี้มีความไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในมาตราอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น มาตรา 
86 ซึ่งมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคิดคะแนนและการแบ่งเขต รวมถึงการได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่
ละจังหวัด โดยเฉพาะในมาตรา 86 ที่บัญญัติไว้ถึงจำนวนสมาชิกที่มาจากจังหวัดและเขต 350 เขต ที่ขัดแย้งกับตัวร่าง
แก้ไขในมาตรา 83 และมาตรา 91 ที่ผ่านการรับหลักการไป และมีความกังวลว่า กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม จะดำเนินการต่อไปอย่างไร และ ส.ส.จะแปรญัตติอย่างไร เพราะร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอว่าให้มี ส.ส.เขต
เลือกตั้งจำนวน 400 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งจะทำให้มีจำนวน ส.ส.เกินจำนวน 

“กมธ.หลายคนบอกว่าเมื่อรับหลักการไปแล้วก็สามารถแก้ไขได้ในชั้นแปรญัตติ ยืนยันว่าแก้ไม่ได้ หากยังไม่แก้มาตรา 86 
ให้สอดคล้องกับจำนวน 400 คน รวมถึงมาตราอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกัน โดยอาจจะพิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตีความก่อนที่ กมธ.จะเดินหน้าพิจารณาต่อไป” 

ส่วนสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.ก็มองไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าหลักการที่ต้องแก้
ยังต้องมีในมาตราอื่นๆ อีกอย่างน้อย 5-6 มาตรา ตัวอย่าง เช่น มาตรา 86(1) และ (4) มีการระบุถึงจำนวน ส.ส.เขต 
เป็น 350 คน หรือมาตรา 93, 94 ยังคงระบุถึงวิธีได้มาของ ส.ส.บัญชีรายช่ือในรูปแบบบัตรใบเดียว ดังนั้น การแปรญัตติ
ในวาระที่สอง ต่อให้เทวดามาแปรญัตติก็ถึงทางตันว่า แปรอย่างไรก็ไม่ทำให้ร่างแก้ไขเกิดความสมบูรณ์ เพราะแก้แล้วยัง
ขัดกับมาตราที่ไม่ได้แก้ ทั้งยังชี้ว่า หากจะแก้ไขมาตราเพิ่มเติม ต้องเสนอเข้ามาพิจารณาวาระที่หนึ่งใหม่ ต้องรอสมัย
ประชุมหน้า เพราะร่างญัตตทิี่ถูกลงมติไม่รับหลักการ จะเสนอใหม่ภายใต้หลักการเดียวกัน ในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้ 

ขณะที่ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ออกตัวว่า ไม่อยาก
ให้ตีตนไปก่อนไข้ โดยเห็นว่าหากจะต้องไปกระทบกับมาตราใดบ้าง ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการที่รับมา 

เช่นเดียวกับทางด้านของ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มือกฎหมายของรัฐบาล กลับมองว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของพรรคประชาธิปัตย์ยังไปต่อได้ โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ เพราะสามารถแก้ไขกระทบมาตราอื่นได้  เชื่อ
ว่าทำได้ และที่สำคัญคือกฎหมายลูก 

หากพิเคราะห์อย่างสังเคราะห์ ประเด็นนี้มีโอกาสที่จะถูกยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญสูง เนื่องจากหากไปแก้ไข
รายละเอียดไว้ในกฎหมายลูก ก็อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทรัฐธรรมนูญ ทำให้เสียเวลาออกไป 

อีกทั้งหากประชาธิปัตย์ จะแก้เกมด้วยการยื่นแก้ไขเพิ่มเติม ก็อาจต้องรอไปยื่นในสมัยประชุมหน้า ไม่สามารถทำได้ใน
สมัยประชุมนี้ เนื่องจากเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทย ที่ถูกตีตกไปได้เสนอแก้ไขมาตราอื่นๆ 
เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งไว้ ทั้งมาตรา 92 มาตรา 93 และมาตรา 94 เอาไว ้

ชะตากรรมของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปัตย์ เหมือนเดินไปบนถนนลูกรังและอาจเดินไปสู่ทางตันในที่สุด 
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จนเกิดเป็นคำถามย้อนไปถึง เซียนเหยียบเมฆอย่างประชาธิปัตย์ที่เต็มไปด้วยมือกฎหมายขั้นเทพ มองไม่รู้ ดูไม่ออก 
พลั้งพลาดเป็นกิ้งกือตกท่อ หรือตั้งใจวางเงื่อนไขให้ยุ่งยาก เพราะแท้จริงแล้วอาจเสียเปรียบในระบบเลือกตั้งที่
ตนเองลงมือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองกับมือ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257761# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/257761


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

33 

 

 
2 กรกฎาคม 2564 23:00 น. 

ความท้าทาย ! 

 
สถานการณ์ของรัฐบาล เมื่อล่วงเข้ากลางปี และครึ่งเทอมหลังในการทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ดูเหมือนว่า คลื่นลมที่ซัด
เข้าใส่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทวีความรุนแรง
มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ! 

การรับมือกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง กลายเป็นเรื่องเล็ก ไปถนัดใจ เพราะถึงอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่มีทาง 
“ถอดใจ” เพราะการเคลื่อนไหวของ “ม็อบราษฎร” หรือเสียงขับไล่จากม็อบรุ่นใหญ่ ทั้ง “ไทยไม่ทน” และ “ม็อบ
ประชาชนคนไทย” ก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีความหมาย เกิดน้ำหนักมากพอ ที่ จะ “เขยื้อน” จนทำให้เก้าอี้ พล.อ.ประยุทธ์ 
สั่นคลอน 

ทว่าสิ่งที่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ มีอันต้องซวนเซ จนเก็บอาการไม่อยู่ เห็นจะมีอยู่ประเด็นเดียวนั่นคือการแก้โจทย์ที่ว่า 
รัฐบาลจะบริหารจัดการวัคซีนให้ “พร้อม” ได้อย่างไรเพื่อตอบสนอง ให้การฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั่ วประเทศ ได้ถึง 
50 ล้านคนเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ 

เมื่อวัคซีนยังไม่พร้อม แต่ปัญหาที่ซ้อนขึ้นมา คือมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ
ตลาดสด โรงเรียน โรงงาน ไปจนถึงแคมป์คนงาน โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีการระบาดรุนแรง ยั งพบว่ามีการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ ์ใหม่ขึ ้นมา นั่นคือสายพันธุ ์เดลตา (อินเดีย) ที ่กระจายทั้งในกทม.และลามไป
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะคนงานที่เคลื่อนย้าย ออกจากแคมป์ก่อสร้างในกทม. 

ไม่เพียงแต่ปัญหาจากการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนที่ยังมาไม่เพียงพอกับการระดมฉีดเ ท่านั้น แต่ยังพบว่าเมื่อใดที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ถึงจุดคลี่คลายลงไป ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ทั้งรายย่อย รายใหญ่ ไปจนถึง
ลูกจ้างคนเล็กคนน้อย ที่ร้านอาหารที่ต้องปิดกิจการลง ยิ่งทำให้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน ยิ่งเป็น “ลบ” ต่อผู้นำ
รัฐบาลมากขึ้นเท่านั้น ! 

ล่าสุดการที่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 
กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้มีการกำหนดควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขต
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พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีคำสั่งปิดสถานที่พัก
อาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน 

นอกจากนี้ยังออกมาตรการกำหนดให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ให้ขายเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น ได้ส่งผลกระทบตามมาในวงกว้าง ทั้ง
ถูกวิจารณ์ว่าการออกประกาศในเวลาตีหนึ่งของวันที่ 27 มิ.ย.นั้นเท่ากับว่าไม่ได้ให้เวลาเตรียมตัวแก่ร้านอาหาร ร้านค้า 
จนเกิดความเสียหายตามมา 

ความไม่พอใจที่ผู้คนในสังคมบางกลุ่ม ออกมาปะทุ กระแทกไปยังพล.อ.ประยุทธ์ เพียงลำพังยังไม่พอ ! แต่ยังลุกลามบาน
ปลายไปถึง “ทีมแพทย์ที ่ปรึกษา” ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นายกฯ ที่โดนโจมตีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะมีการ
เคลื่อนไหว ต้ังแคมเปญล่ารายช่ือผ่านเว็บไซต์ Change.org ได้เรียกร้องให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลด “หมอยง” ศ.
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
โดยโยนข้อหาว่า หมอยง มีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพี้ยนไปจากบทความทางวิชาการ และหลายต่อหลายครั้งที่
สนับสนุนวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพอย่าง Sinovac โดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับ 

จนทำให้ ฝ่ายสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ ต้องออกมาตอบโต้ พร้อมทั้งพากัน ติดแอชแทค # saveหมอยง ปกป้องหมอยง 
จากฝั่งตรงข้ามที่จงใจโจมตี พุ่งเป้าทำลายไปที่ “ทีมแพทย์ที่ปรึกษา” ไปพร้อมๆกับการเขย่า เก้าอี้พล.อ.ประยุทธ์ ด้วย
ถ้อยคำหยาบคายผ่านโลกโซเช่ียล แม้แต่บิ๊กตู่ ยังเปรยกับสื่อว่ารู้สึกเสียใจ 

“ หลายๆอย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่หลายๆคนใช้วาจากิริยาไม่สุภาพ ไม่อยากจะพูดหรอก อดทนอยู่แล้ว อาจถูกใจ
ไม่ถูกใจบ้าง แต่ขอให้รู้ว่าเราฟังความคิดเห็นทุกคน นำมาปรึกษาพวกเราให้ดีที่สุด เห็นใจกันและกันมันจะไปได้หมด ถ้า
ไม่เห็นใจกันมันไปไม่ได้ และทำให้ความขัดแย้งสูงขึ้น การเมืองก็ขอไว้เถอะอย่าเพ่ิงเลย” ( 29 มิ.ย.64) 

มรสุมจากพิษโควิด -19 ส่อเค้าว่า จะกลายเป็นศึกที่ยืดเยื้อ หาจุดจบได้ยากเย็น แม้นาทีนี้จะมีคนขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 
ให้ลุกออกไปก็ตาม แต่ลึกๆแล้วจะมี “หัวหน้าพรรค” คนไหน หรือ “แคนดิเดตนายกฯ” คนใด ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใคร
หาญกล้า ขออาสาขึ้นมาบริหารสถานการณ์ “วิกฤตโควิด” อย่างแน่นอน เพราะนี่คือโรคอุบัติใหม่ ที่ผู้คนทั่วโลกต่าง
เผชิญหน้า รับมือกับสงครามไวรัส ไม่น้อยหน้ากัน 

ลำพังความวุ่นวายจากปัญหาทางการเมือง ย่อมไม่ระคาย สำหรับรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ เพราะทุกเกมการเล่น ล้วน
ถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้ว 

แต่สำหรับการรับมือกับสงครามไวรัส อันยืดเยื้อและเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างทาง คือความท้าทายที่พล.อ.ประยุทธ์ 
และ “เรือเหล็ก” จะต้องพิสูจน์ฝีมือ แม้จะเหนื่อยล้า ก็ยัง “ถอดใจ”ไม่ได้อีกด้วย ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257752 

 

https://siamrath.co.th/n/257752
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2 กรกฎาคม 2564 23:00 น. 

ถอดรหัส อำนาจ สัญญาณ จาก “ทักษิณ” “กลับแน่” พร้อมเสียงชม “ธรรมนัส” จับตา 
พปชร.-เพื่อไทย 

 

แม้ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเคยพูดหลายครั้ง ถึงการกลับประเทศ แต่ที่สุดเขาก็ยังกลับไม่ได้เสียที 

หลังจากที่เคยกลับมา กราบแผ่นดินเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ครั้งแรก หลังจากที่ถูกรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

โดยได้เข้ามอบตัว ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก 

โดย ศาลอนุมัติให้ประกันตัว 

แต่ที่สุด ทักษิณ ขออนุญาตศาลฎีกาฯ เดินทางออกนอกประเทศ เมื่อ 31 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2551 ไปจีนและ

ญี่ปุ่น แต่ที่สุดทักษิณ ก็ไม่ได้กลับมา และ ไม่ได้กลับมา ประเทศไทยอีกเลย 

จากวันนั้น สู่วันนี้ 14 ปีแล้ว แต่จู่ๆ ทักษิณ ได้ประกาศผ่าน Care Clubhouse ที่เขาร่วมวงสนทนา ทุกคืนวันอังคารว่า 

จะกลับประเทศไทยแน่ แต่เมื่อไหร่ แล้วจะค่อยบอก 

แม้ครั ้งนี ้จะถูกมองว่าเป็น แค่ความฝันความหวัง และเป็นการทำปฏิบัติการจิตวิทยา กับ ฝ่ายตรงข้าม ก็ตาม  

แต่จังหวะ ห้วงเวลา การพูด “กลับแน่” ของทักษิณ ครั้งนี้ กำลังถูกจับตามองว่า มีนัยสำคัญ เพราะเป็นการพูดหลังจาก

ที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พี่ใหญ่ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดประตู การ

จับมือระหว่างพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทย 

หลังจากที่ พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐเห็นพ้อง ที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่จะทำให้ทั้ง 2 

พรรคใหญ่ได้เปรียบในการเลือกต้ัง ในเรื่องของการนับคะแนน 

โดยพล.อ.ประวิตร ปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่ว่าในอนาคต พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย จะร่วมรัฐบาลกันได้

หรือไม่ ว่าไม่รู้เพราะเป็นเรื่องในอนาคต ยังไม่ได้คิดอะไร 
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ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า พล.อ.ประวิตร ควรจะตอบว่าเป็นไปไม่ได้ หรือไม่มีทางเพราะ เป็นพรรค ที่อยู่กันคนละขั้ว แต่กลับ

ใช้สไตล์การตอบว่าไม่รู้แทน ด้วยเพราะตอนนี้ พล.อ.ประวิตรเป็นนักการเมืองไปแล้ว ในทางการเมืองรู้กันดีว่าไม่มีมิตร

แท้ และศัตรูถาวร 

เพราะต้องไม่ลืมว่า พล.อ.ประวิตรก็มีสายสัมพันธ์ กับฝั่งพรรคเพื่อไทยและคนรอบตัวของ ทักษิณ โดยเฉพาะกับบ้าน

จันทร์ส่องหล้า “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ดามาพงศ์ ที่พล.อ.ประวิตร ให้ความเคารพมายาวนาน และช่วยดูแลอยู่ เพราะ

ถึงอย่างไร คุณหญิงพจมาน ก็เป็นคนสำคัญ ที่เจรจาทำให้ ทักษิณ เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ยอมให้พล.อ.ประวิตร ขึ้น

เป็นผู้บัญชาการทหารบก จึงไม่แปลกที่คุณหญิงพจมาน และลูกๆยังคงอยู่รอดปลอดภัย 

ที่สำคัญเป็นห่วงจังหวะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทย ขึ้นมาเป็น เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งรู้

กันดีว่ามีสายสัมพันธ์กับแกนนำพรรคเพื่อไทย 

ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า ผู้กองธรรมนัสจะดูดส.ส.จากพรรคเพื่อไทย เข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐ ได้เกินกว่าครึ่ง เพื่อ

ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้จำนวนส.ส.เข้าสภา มาเป็นอันดับ 1 และ เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง

ในสมัยหน้า 

อีกทั้งสายสัมพันธ์ ของผู้กองธรรมนัส กับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำอีกหลายคนที่มีการ

พูดคุยทางการเมืองกันอยู่เป็นระยะ 

ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของทักษิณ ที่มีต่อ ผู้กองธรรมนัส จากการตอบคำถามในคลับเฮาส์ ในฐานะที่ผู้กอง

ธรรมนัส เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาและเป็นรุ่นน้องเตรียมทหาร 25 

ทักษิณซึ่งเป็นศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่น 10 แต่ถูกถอดยศ พันตำรวจโท และเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวมาจาก

โรงเรียนเตรียมทหาร หลังการรัฐประหารที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในปี 2557 

ทักษิณยอมรับว่ากับผู้กองธรรมนัสนั้น รู้จักกัน เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเตรียมทหาร แต่ก็ไม่เคยทำงานร่วมกัน นอกจากตอน

ที่ทราบว่าเขามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่ง ก็ได้พูดคุยกันบ้างในฐานะรุ่นน้อง 

“ที่ผ่านมาเห็นเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทางการเมือง อยากจะเติบโตทางการเมือง ซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของท่าน  

ตอนที่ ท่านออกไปอยู่พลังประชารัฐ ก็ได้ทราบว่าท่านออกไป 

และวันนี้ก็ได้เป็นเลขาธิการพรรคแล้ว ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขา เราจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้ พรรคการเมืองต่ างคน

ต่างมียุทธศาสตร์ของตัวเอง พรรคพลังประชารัฐอาจจะมองว่าท่านธรรมนัสเป็น “คนใจถึง” แล้วก็คิดว่าเลือกตั้งงวด

หน้าคงต้องใช้เงินใช้ทอง 

ซึ่งจริงๆ แล้วการเลือกตั้งเมื่อไรที่ต้องใช้เงินใช้ทองมากมาย มันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งนั้น ตอนนี้บางพรรคก็เร่ง

หาเงินหาทองเตรียมใช้เงินใช้ทองเต็มที่เหมือนกัน ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีกับประเทศทั้งหมด 
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อยากจะบอกน้องว่า อย่าไปทำแบบนั้น เราสร้างนโยบายดีๆ เราไปสัญญากับประชาชน แล้วต้องทำให้ได้ แล้วประชาชน

ก็จะสนับสนุนเราเอง 

และคุณธรรมนัส เองก็ต้องคิดว่า วันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ก็ต้องฟัง แล้วก็ปรับปรุงตัวไป เพื่อจะเป็นนักการเมืองที่ดี มี

อนาคตที่ดี” ทักษิณกล่าว 

คำพูดของทักษิณ ที่มีต่อผู้กองธรรมนัส มีนัยสำคัญ เพราะแทนที่ ทักษิณ จะโจมตีผู้กองธรรมนัส ที่ย้ายพรรค และกำลัง

พยายามดูด ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย แต่ทักษิณ ก็แค่เตือนสติน้องว่า อย่าใช้เ งินในทางการเมือง เพราะไม่เป็นผลดีต่อ

ประเทศ แต่ภาพรวมคำพูดล้วนให้เกียรติผู้กองธรรมนัส เช่นเรียกว่า ท่าน และคุณ และมองว่าเป็นคนใจถึง โดยให้

คำแนะนำให้ฟังเสียงประชาชนและมาปรับปรุงตัวเอง และมองว่าเป็นคนที่มีอนาคตที่ดี 

สอดคล้องกับการที่ ผู้กองธรรมนัส ถูกจับตามองถึงอนาคตทางการเมืองของเขาที่จะนั่งเป็น มท.1 ในอนาคต หลังจากพี่

น้อง 3 ป. ถอยออกจากการเมืองแล้วเปิดทางให้ ร้อยเอกธรรมนัส ดูแลพลังประชารัฐ ต่อไป และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ

รัฐบาลในการดีลกับพรรคการเมืองต่างๆและในพรรคพลังประชารัฐเอง 

ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า ผู้กองธรรมนัส เคยมีแผนที่จะเข้าเทกโอเวอร์ พรรคเพื่อไทย แต่อาจไม่สำเร็จ เพราะยังมีส.ส.

จำนวนไม่น้อย ที่ไม่ยอมสยบต่อฝ่ายทหาร ซึ่งผู้กองธรรมนัส ก็ถูกมองว่าเป็นมือขวาของ พล.อ.ประวิตร จึงต้องเปลี่ยน

แผนมาเป็นการดูดส.ส.ให้ย้ายพรรคไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแทน 

แต่ในอนาคตอันใกล้ หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ในปี 2565 ผู้กองธรรมนัส จะ

ขยับไปนั่ง รมช. มหาดไทย ช่วยงาน “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่ส่วนตัวมีความสนิทสนมกันมายาวนาน เพื่อ

เตรียมสู้ศึกเลือกต้ัง และอุ่นเครื่องสำหรับการจะเป็น มท.1 ในอนาคตเมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ วางมือเท่านั้น 

เพราะกระแสข่าว ที่ออกมาตอนนี้ว่า ผู้กองธรรมนัส อยากที่จะนั่งเก้าอ้ีมท.1 น้ันเป็นแคก่ระแสเส้ียมให้ พล.อ.อนุพงษ์ไม่

พอใจ 

และต้องไม่ลืมด้วยว่า พล.อ.อนุพงษ์ ก็คือเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 10 ของทักษิณ ที่แม้ว่าจะเป็นแกนนำในการ

รัฐประหารล้ม ทักษิณเมื่อ 19 กันยายน 2549 โดยตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 แต่พล.อ.อนุพงษ์ก็ไม่เคยลืมบุญคุณที่

ทักษิณสนับสนุนตัวเองให้เติบโตมาในกองทัพจนได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 

และทักษิณ ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดแผงอำนาจ 3 ป.เพราะเป็นคนตั้งพล.อ.ประวิตร เป็นผู้บัญชาการทหารบกและ ตั้ง

พล.อ.อนุพงษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และทำให้ทั้ง 2 ป. คุมอำนาจ และ ได้ผลักดันให้พล.อ.ประยุทธ์ ได้เติบโตจนที่สุดขึ้น 

เป็นผู้บัญชาการทหารบก นั่นเอง 

จึงเรียกได้ว่า ทักษิณกับ 2ป.ยังคงมีเยื่อใยต่อกัน แต่สถานการณ์ของประเทศและการเมืองทำให้ต้อง ยืนอยู่คนละข้าง 
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แต่ไม่ว่าสายสัมพันธ์ดั้งเดิมและในปัจจุบันระหว่างทักษิณกับผู้นำทางทหารโดยเฉพาะ3 ป.จะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่

การที่จะได้กลับประเทศหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมือง อย่างเดียว เพราะท้ายที่สุดต้องรอดู “สัญญาณ” 

ด้วยเท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257750 
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3 ก.ค. 2564-00:07 น. 

ปราสาททรายพัง 

 

Sandbox คือปราสาททราย! ไม่เพียงเรียกเสียงหัวร่องอหาย เด็กรุ่นใหม่เย้ยหยันกันทั่วโลกออนไลน์ ภาพนายกฯ กับ

รัฐมนตรีไปนั่งสังสรรค์ริมหาด ยังกลายเป็น #รัฐบาลฆาตกร เพราะสวนทางอย่างสุดสะเทือนใจกับตัวเลขผู้ป่วยผู้เสียชีวิต 

ภาพพยาบาลล้มพับ ภาพรองปลัด สธ.สะอ้ืน เพราะไอซียูไม่พอรับผู้ป่วยหนัก 

รัฐมนตรีท่องเที่ยวพ้อ ทำอะไรก็ผิด ไม่รู้หรือ ทุกรัฐบาลก็เจออย่างนี้ยามเกิดวิกฤตศรัทธา รัฐบาลตู่เลยจุดที่เรียกว่าวิกฤต

ศรัทธามาไกลลิบด้วยซ้ำ ทั้งไม่ชอบธรรมทั้งล้มเหลวซ้ำซาก ก็ครองอำนาจอยู่ได้ไม่ต้องแยแสประชาชน 

คงเชื่อว่าต่อให้คนติดเชื้อวันละหลายหมื่นตายวันละหลายร้อย ก็ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ เพราะเครือข่ายอำนาจแน่นปั๋ง มี

ทั้งทหารตำรวจมีทั้งองค์กรกฎหมาย ม็อบราษฎรไม่โดนสลายก็โดนตั้งข้อหามีโทษจำคุกถึงชาติหน้า แค่ บ.ก.ลายจุดจะ

พาขับรถไปบีบแตรหน้าทำเนียบ ตำรวจก็ขู่จะยึดรถ บิดเบือนกฎหมายแบบไม่บันยะบันยัง 

แก้รัฐธรรมนูญก็ทางตัน ไม่สามารถไปสู่เลือกตั้ง ยุบสภาลาออก 250 ส.ว.ก็เลือกกลับมาใหม่ 

นี่ถ้าเป็นรัฐบาลนักการเมือง โดนรัฐประหารไปแล้ว แต่ประยุทธ์มาจากอำนาจรัฐประหาร ล้มกันเองก็ยิ่งเข้าทางตัน 

กระนั้น กระแสความโกรธความไม่พอใจของประชาชน ที่ลามไปทุกวิชาชีพ ร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้า ดารานักร้อง หมอ

พยาบาล กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าม็อบราษฎร ก็จะเป็นเสมือนคลื่นซัด “ปราสาท” ที่ก่อร่างด้วยทราย แล้วเติมอิฐเติมปูน

เข้าไป โดยไร้ฐานรากความชอบธรรม ให้พังถล่มครืนเมื่อถึงเวลา ทับทุกคนที่อยู่ในนั้น 

ปราสาททรายของเครือข่ายอำนาจอนุรักษนิยม ที่สร้างขึ้นจากระบอบรัฐประหาร 57 นี่แหละจะพัง เพราะทั้งไม่มี

ความชอบธรรม และอยู่บนวิบัติศรัทธา 

ประยุทธ์ไม่ใช่ตัวปราสาท ประยุทธ์เป็นแค่ยามขี่ม้า ที่คนเชียร์นึกว่าเป็นอัศวิน ฝ่ายอนุรักษนิยมที่เชียร์ประยุทธ์มองเห็น

เป็นเปรม ผู้สถาปนาประชาธิปไตยครึ่งใบ หรือประชาธิปไตยใต้อำนาจนำ ให้รุ่งเรืองยืนยาว 
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ทั้งที่มันไม่ใช่ มันคนละยุคสมัยกัน การปรับตัวก็ต่างกัน หลัง 6 ตุลากว่าจะถึงเปรมมีรัฐประหารโค่นรัฐบาลหอยโดย

เกรียงศักดิ์ นำประเทศกลับสู่ compromise แล้วเปรมมาสานต่อ 

เปรมเป็นปูชนียบุคคลของฝ่ายอนุรักษ์จากภาพที่ หนึ่ง เช่ือกันว่าสามารถควบคุมนักการเมืองไม่ให้คอร์รัปช่ัน แม้พ้นสมัย

เปรม นักการเมืองเหล่านั้นก็กลายเป็นบุฟเฟต์คาบิเนต สอง เปรมดึงคนเก่งมาช่วยงาน “เทคโนแครต” ข้างตัวเต็มไป

หมด 

แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าใครเป็นยามขี่ม้า ที่ปั้นจากทราย หันมองรอบตัวมีใครบ้าง ไม่ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจให้เพลียใจ ดูเรื่องโค

วิด คุยว่า ศบค.มีแต่หมอเก่งๆ ทั้งนั้น ทำไมปราบโควิดไม่อยู่ ทำไมประเมินสถานการณ์ผิด เดี๋ยวให้เปิดเด๋ียวลักปิด สั่งซื้อ

วัคซีนล่าช้า ป่านนี้ไฟเซอร์โมเดอร์นายังไม่ทำสัญญา แอสตร้าส่ง ไม่ครบ เหลือแต่ซิโนแวค หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 

การจัดสรรวัคซีนที่มีน้อยอยู่แล้วก็ไร้ยุทธศาสตร์ แทนที่จะจัดให้คนแก่คนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี ่ยงก่อน แล้วทยอย

ตามลำดับ นี่เดี๋ยวก็ห่วงพ้ืนที่ท่องเที่ยว เดี๋ยวก็ห่วงแรงงาน ม.33 เดี๋ยวครูอาจารย์จะเปิดโรงเรียน เดี๋ยวจะรับทหารเกณฑ์

ผลัดใหม่ ฯลฯ สะเปะสะปะไปหมด กลายเป็นแม่ทัพรบแพ้ ประชาชนตายเกลื่อน 

มาตรการเยียวยาก็คิดไม่เป็น ปิดแคมป์คนงานเอาทหารไปคุมให้ขังตัวในกล่องสังกะสี รับเงิน 50% ห้ามนั่งร้านอาหาร

แล้วค่อยบอกว่าจะสั่งข้าวกล่องไปให้คนงานกิน จะใช้เงินกู้เงินงบประมาณมาอัดฉีดเศรษฐกิจ ก็ ติดรายจ่ายประจำ 

เพราะรัฐราชการเทอะทะไร้ประสิทธิภาพ งาบงบไปหมด ขนาดรบกับโควิด ยังต้องซื้อรถถังเรือดำน้ำก่อน 

ในทางการเมืองประยุทธ์คุมใครได้บ้าง ได้แต่เอาโควตาพวกพ้องมาทับที่นั่งพลังประชารัฐ แล้วอาศัยธรรมนัสเป็น

ผู้จัดการ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งจึงล่ม กลายเป็น ส.ว. ไม่ไว้วางใจพรรคใหญ่ทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐ หันไปสมคบ

กับ ปชป. 

ถามว่าระบอบอำนาจปัจจุบันเปลี่ยนประยุทธ์ได้ไหม เปลี่ยนได้ แต่ไม่รู้จะเอาใคร เพราะ 7 ปีประยุทธ์สร้างตัวเป็นศูนย์

รวมแห่งการปกป้องของสลิ่มคลองโอ่งอ่าง ความเชื่อมั่นอย่างดันทุรังอยู่ที่ ตัวประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐบาล แม้ลดลงทุกวัน 

ประยุทธ์ก็เป็นสัญลักษณ์คู่กับอำนาจ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ เปลี่ยนเมื่อไหร่ ก็ยิ่งเสื่อมถอยลง 

สถานการณ์จากนี้จะยิ่งย่ำแย่แต่ยิ่งเข้าทางตัน คนติดเชื้อ คนตาย มากขึ้นทุกวัน พร้อมกับคนตกงาน คนฆ่าตัวตาย คน

โกรธรัฐบาลยิ่งกว้างขวาง แต่ไล่ไม่ได้ ดันทุรังไม่ยอมไป หวังว่าจะอยู่จนโควิดจางแล้วความโกรธลดลงก็จะใช้อำนาจ

บังคับต่อไป ภายใต้เศรษฐกิจหลังโควิดที่ยิ่งย่ำแย่ 

แต่ภายใต้สถานการณ์อย่างนี้แหละ ที่รัฐปราสาททรายจะแตกเป็นกระบิ แล้วพังครืน เพราะไม่ยอมปรับเปลี่ยนลดความ

กดดัน 
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ทั้งที่หากประยุทธ์ลาออก หรือปรับ ครม. ยุบ ศบค. ยกเครื่องใหม่ อย่างที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสนอ แบบหวังดีที่สุด

แล้ว ก็ยังพอจะลดแรงปะทะได้ 

แต่คงไม่ทำอีกนั่นแหละ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6487642 
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เบี้ยวประชุมสภาฯ 

 
พรรคพลังประชารัฐทำแสบไส้ติ่งอีกแล้วนะจ๊ะ ล่าสุด การประชุมสภาฯ พิจารณาทำคลอดร่าง ก.ม.ของรัฐบาล เมื่อ
วันพุธที่ผ่านมา ปรากฏว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเบี้ยวประชุมสภาฯถึง 111 คน!! 

มี ส.ส.ลูกพรรคลุงป้อมไปแสดงตนร่วมประชุมสภาฯแค่ 9 คน จาก ส.ส.ทั้งพรรค 120 คน 

ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พรรคใหญ่อันดับ 2 ของรัฐบาล ก็ไม่บันเบา 

มี ส.ส.เข้าประชุมสภาฯเพียง 8 คน จาก ส.ส.ทั้งพรรคที่มีอยู่ 61 คน 

ชืน่สะดือจริงๆประเทศไทย 

ประธานฯชวน หลีกภัย ต้องสั่งพักการประชุม 15 นาที เพื่อรอให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ผลุบๆโผล่ๆอยู่หน้าห้องประชุม
เข้าไปเติมโควตาให้ครบองค์ประชุม 

หลังจากรออยู่ครึ่งชั่วโมง ก็ไม่มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้ามาแสดงตน 

มีแต่ ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าประชุมเพียง 206 คน 

เมื่อ ส.ส.ไม่ครบองค์ประชุม จึงต้องเลิกประชุมกลางคัน 

เสียดายภาษีประชาชนที่เอาไปจ่ายเงินเดือนให้ ส.ส.ขี้เกียจหลังยาว 

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโดดร่มหนีประชุมพร้อมกันถึง 187 คน 

ถือเป็นเรื่องเสียหายต่อภาพรวม ของสถาบันสภาผู้แทนราษฎรอย่างร้ายแรง 

แต่ยังมีเรื่องเสียหายร้ายแรงย่ิงกว่า ส.ส.พรรครัฐบาลหายหัวไม่เข้าประชุมสภาฯ 187 คน 

กรณีตัวแทนบริษัทวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่เคยเจรจากันไว้ เกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการจัดหาวัคซีน กำลังตามหาตัวแทนบริษัท
วัคซีนในประเทศไทยกันชุลมุนวุ่นวาย 

เพราะได้เจรจาตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลไทยจะสั่งซื้อวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของอเมริกา ลอตใหญ่ 5 ล้านโดส 
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เตรียมเร่งลงนามเซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนให้ทันกำหนดส่งมอบลอตแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 

แต่ล่าสุด นายอนุทิน ตามหาตัวแทนบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมาร่วมลงนามสัญญาซื้อวัคซีน 5 ล้านโดสไม่เจอ?? 

ทำให้การเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันค้างเติ่งกลางคัน 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าถ้าการเซ็นสัญญาซื้อวัคซีน 5 ล้านโดส เกิดขัดข้องกะทันหัน 

จะทำให้แผนจัดหาวัคซีน 105 ล้านโดสของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา 61 ล้านโดส วัคซีนซิโนแวค 
19.5 ล้านโดส วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก 5 ล้านโดส แหว่งไปทันที 

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าสต๊อกวัคซีน 105 ล้านโดส ถ้าแหว่งไปแค่ 5 ล้านโดส 

ยังไม่เสียหายร้ายแรง 

แต่ถ้าวัคซีนไฟเซอร์เกิดขัดข้อง ส่งมอบไม่ครบ 20 ล้านโดสตามที่ประกาศไว้?? 

ยุ่งตายชักเชียวนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2130575 
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เกมอันตรายไม่แพ้ไวรัส 

 

ต้องดูกันยาวๆโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จะรอดหรือร่วงคิวนำร่องของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยกทีม ครม. ลุย จ.ภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนโค

วิดครบ 2 เข็ม เข้าพื้นที่โดยไม่ต้องถูกกักตัว 14 วัน 

สเต็ปแรกหารายได้เข้าประเทศ กู้วิกฤติเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวที่ถูกไวรัสร้ายล้อมมาพักใหญ่ ต่อยอดไปสู่เมืองท่องเที่ยว

อื่น อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ที่จะเปิดพื้นที่วันที่ 15 ก.ค. 

เพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด เปิดประเทศใน 120 วัน ในช่วงปลายป ี

ในภาวะที่ยังต้องลุ้นตัวโก่ง จะพลิกสถานการณ์ให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทันเดดไลน์ที่วางไว้หรือไม่ 

ภายใต้สถิติชวนขนหัวลุกขึ้นเรื่อยๆ ผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด–19 สร้างนิวไฮถี่ๆ ไม่ต้องพูดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อร้ายใหม่ ที่

คนไทยชินตาแล้วกับยอดตัวเลขที่ทะยานทะลุหลัก 6,000 กว่าคนต่อวันไปแล้ว 

แม้กระทั่งระดับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังถอดใจ ร่ำไห้ยอมรับสถานการณ์โควิด เมืองกรุงอยู่ในขั้นวิกฤติ ขาด

หมอ ขาดเตียง เช้ือร้ายสายพันธ์ุใหม่คุมยาก ทำท่าจะเอาไม่อยู่ 

ขวัญคนไทยกระเจิงกู่ไม่กลับ และยิ่งซีเรียสกันไปใหญ่จากเคสคนงานแคมป์ก่อสร้างหนีกลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้ ไม่

ยอมให้กักบริเวณ 30 วัน เชื้อร้ายมีโอกาสกระจายหนักกว่าเดิม เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่ได้รับ

ผลกระทบขาดทุนป่นปี้ จากมาตรการห้ามนั่งกินในร้านอาหาร 

ปลุกอารมณ์ขุ่นเคืองคนไทยลามไปทั่วสารทิศ แพร่ไวพอๆกับไวรัสโควิด 

“บิ๊กตู่” ถูกตั้งคำถามทั่วโลกโซเชียล “ได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม” เรียกร้องให้เหลียวแลความเดือดร้อนผู้

ได้รับผลกระทบจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์พื้นที่สีแดง 

ไม่ขำด้วยกับมุกหัวเราะครื้นเครงตอบคำถามสื่อมวลชนในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวาน อยู่บน 
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ความเป็นความตายของประชาชน แม้กระทั่งคำว่า “นะจ๊ะ” จากคำอ่อนหวาน ยังกลายเป็นคำไม่รื่นหู เมื่อหลุดจากปาก

ผู้นำ 

“ลุงตู่” อยู่ในดงกระสุน หลบยังไงก็ไม่พ้น จะเงียบ พูดหรือทำตลกอะไรออกมาก็มีแต่เจ็บตัว เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า

ยังไม่มีอะไรดีขึ้น โรคร้ายก็หยุดไม่อยู่ วัคซีนก็ยังไม่พอ เยียวยาก็ไม่ตรงจุด 

สถานการณ์ปัจจุบันที่ไวรัสร้ายพัฒนากลายพันธุ์อยู่ตลอด แต่การรับมือแก้ปัญหาของรัฐบาลกลับไม่พัฒนาตาม ล้มเหลว

กับเรื่องเดิมๆที่มีบทเรียนมาระลอกแล้วระลอกเล่า 

ภาวะหมดความเชื่อมั่นตัวผู้นำไต่ระดับสูงขึ้น ก็ไม่แปลกที่อารมณ์คนในสังคมจะหมดความอดทน ร้านอาหารตั้งท่าก่อ

หวอด ขออารยะขัดขืน เปิดแคมเปญ #กูจะเปิดมึงจะทำไม# 

ท้าทายกฎหมายซึ่งๆหน้า ชาวบ้านใกล้ถึงจุดไม่กลัวอะไรแล้ว เพราะถึงไม่ติดโรคตาย ก็อาจอดตาย 

การบริหารจัดการโควิดยิ่งล่าช้ายิ่งเร่งเครื่อง สร้างความชอบธรรมให้กลุ่มมวลชนต่างๆขับไล่รัฐบาลหนักขึ้น ม็อบไทยไม่

ทนของ จตุพร พรหมพันธุ์ จัดอีเวนต์เลี้ยงกระแสอยู่เป็นระยะๆ 

ขณะที่ “ลุงโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ใช้เวทีคลับเฮาส์กระแทกจุดอ่อนการจัดห าวัคซีนของรัฐบาล 

สอนมวยรุ่นน้องถึงแนวทางแก้ปัญหา บลัฟโชว์กันซึ่งๆหน้า ให้มอบอำนาจมาจะเจรจาหาวัคซีนให้ดู 

ทั้งปั่นอารมณ์มวลชนและปั่นแต้มเรียกคะแนนให้พรรคเพ่ือไทยไปในตัว 

ม็อบและคนแดนไกลเพ่ิมหัวเช้ือ เร่งไฟเกมนอกสภาให้สะเทือนเสถียรภาพรัฐบาลหนักขึ้น 

พอๆกับเกมในสภาก็บู๊กันหนักระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน หรือพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน 

พิมพ์เขียวแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เวอร์ชันประชาธิปัตย์ แก้กติกากลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังลูกผีลูกคน ไม่รู้จะ

โดนเทกระจาดตอนโหวตวาระ 3 ซ้ำรอยหรือไม่ หรือส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความให้เป็นโมฆะ 

การแก้รัฐธรรมนูญถูกโปรยตะปูเรือใบเจาะยางตลอดทาง อาจมีรายการผิดใจเพ่ือนร่วมทีม 

แม้กระทั่งการพิจารณากฎหมายทั่วไปยังต้องระวังกันทุกฝีก้าว อย่างที่เห็นช็อตเกือบตกม้าตายในการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย วาระ 2-3 ฝ่ายรัฐบาลต้องใช้เทคนิคตัดเกมทำสภาล่ม ให้ ส.ส.ฝ่ายตัวเองไม่กดบัตรแสดงตน เพื่อให้

องค์ประชุมไม่ครบ 

เซฟการเกิดอุบัติเหตุโหวตร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดนคว่ำวาระ 3 ในสถานการณ์คับขัน ส.ส.รัฐบาลอยู่ในห้องประชุม

น้อยกว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน เพราะบางส่วนมาเซ็นช่ือแล้วเดินทางกลับ เนื่องจากกลัวโควิด 
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ห้ามโหวตเสี่ยงเด็ดขาด เพราะเป็นกฎหมายการเงิน พลาดท่าพ่ายโหวตขึ้นมา “บิ๊กตู่” ต้องยุบสภา–ลาออก แม้รัฐบาล

จะมีเสียงข้างมากขี่ฝ่ายค้านหลายช่วงตัว แต่ก็ชิงไหวชิงพริบสู้กันตลอด ขณะที่ภายในพรรคร่วมรัฐบาลก็ขบเหลี่ยม คอย

หักเหลี่ยมเฉือนคมกันเอง ถ้าสบโอกาส 

เกมในสภาเองก็ประมาทไม่ได้ ไมว่่าจะเป็นกฎหมายใหญ่-กฎหมายเล็ก ก็ทำล่องจุ๊นได้ 

ยอมหูชาถูกด่า เลือกเสียหน้าดีกว่าเสียท่า เพราะถ้าพลาดขึ้นมาคงไม่มีโอกาสได้แก้ตัว!!! 

ทีมข่าวการเมือง 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2131107 
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3 ก.ค. 2564 05:01 น. 

ชิงเหลี่ยมเลือกตั้ง 

 

กาบัตร 2 ใบ ยังอีกยาว... รัฐสภาได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 1 ร่าง จาก

ทั้งหมด 13 ร่าง เป็นเรื่องของ “นักการเมือง” ล้วนๆ 

ร่างนี้ว่าด้วยการเลือกตั้งด้วยการเสนอให้มีการแก้ไขฉบับปัจจุบันปี 60 ที่กำหนดให้ลงคะแนนด้วยบัตรเพียงใบเดียว 

เป็น 2 ใบเลือกทั้งคนและพรรค 

ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 40 ได้เริ่มต้นนำมาใช้เป็นแบบ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ด้วยการหย่อนบัตร 2 ใบในครั้ง

เดียว 

แยก ส.ส.ที่จะได้มาใน 2 แบบ คือผู้สมัครแต่ละเขตและระบบปาร์ตี้ลิสต์ 

จำนวน ส.ส.เขต 400 คน และปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน 

แน่นอนว่าพรรคการเมืองใหญ่จะได้เปรียบพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก โอกาสที่จะสูญพันธ์ุมีความเป็นไปได้สูง 

“พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์” สนับสนุนเต็มที่ 

“เพื่อไทย” นั้นการกาบัตรเพียงใบเดียวทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา เมื่อไม่สามารถคำนวณจำนวนตัวเลขปาร์ตี้ลิสต์ได้แม้ แต่

คนเดียว 

เนื่องด้วยหลักคิดคือได้ ส.ส.เขตมากแล้ว ไม่ควรได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

แม้จะแก้ลำด้วยการนำวิธีการ “แตกแบงก์พัน” มาใช้คือตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาอีกพรรค แต่เนื่องจากเกิดปัญหากลางทาง

ต้องยุบพรรคไป 

เพื่อไทยจึงพยายามดิ้นรนทุกอย่างเพ่ือให้มีการแก้ไข 

มองไปอีกหนึง่ที่ได้ประโยชน์จากกาบัตรใบเดียว คือพรรคขนาดกลาง พรรคขนาดเล็กที่ได้ ส.ส.เข้ามาแบบเบี้ยหัวแตก 

เพราะมีหลายพรรค หลายกลุ่มวุ่นไปหมด 
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แต่ที่ได้ประโยชน์ชัดเจนที่สุดคือพรรคอนาคตใหม่ (ก้าวไกล) นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นพรรคคนรุ่นใหม่ที่ได้ 

ส.ส.จำนวนมากทั้งแบบเขตและปาร์ต้ีลิสต์ 

แม้แต่พรรคภูมิใจไทยที่ว่าไปแล้วน่าจะพอใจกับการกาบัตร 2 ใบมากกว่า แต่กติกาเก่าก็มีส่วนทำให้พรรคนี้มีราคาขึ้นมา

ทันที 

จึงไม่รับร่างแก้ไขนี้ 

พลังประชารัฐที่เสนอร่างแก้ไขก็มุ่งไปสู่ประเด็นนี้เป็นหลัก เพราะเชื่อว่าจะทำให้ชนะการเลือกตั้งได ้

โดยเฉพาะที่เพื่อไทยคาดหวังว่าจะเป็นแลนด์สไสด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

เช่นกันก้าวไกลหรือแนวร่วมก็ไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจน แต่ไปจับประเด็นทางการเมืองในวงรอบใหญ่มากกว่า 

เพราะก็ไม่มั่นใจ “บัตร 2 ใบ” จะทำให้ได้ ส.ส.แค่ไหน 

คงไม่มีทางได้อย่างเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแน ่

ว่าไปแล้วแม้จะเป็นเพียงแก้ไขร่างเดียว แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดที่มีผลบังคับใช้เหนือกฎหมายทุก

ฉบับ 

ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านต่างก็ต้องเคลื่อนไหวกันเต็มที ่

แต่ยังไงเสีย “วุฒิสภา” คือตัวแปรสำคัญ 

สุดท้ายฝ่าย คสช.ก็จะเป็นฝ่ายชนะไป. 

“สายล่อฟ้า” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2130672 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2130672
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03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น. 

เตรียมรับมือวัคซีนไม่พอ 

 
เป็นที่ชัดเจนแล้ว 

สงครามนี้ยืดเยื้อยาวนานแน่นอน 

ฉะนั้นพูดความจริงกันเสียแต่เนิ่นๆ นะครับ 

            อย่าปล่อยให้ประชาชนแล้วไม่มีคำตอบใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

            การบอกความจริงกับประชาชนของ คุณหมอนคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี 
และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ควรนำไปเป็นแบบอย่าง 

            ไล่เรียงสิ่งที่คุณหมอนครชี้แจงไว้ยืดยาวได้ตามนี้ครับ 

            ไทยจองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไว้ที่ ๖๑ ล้านโดส 

            หรือประมาณ ๑ ใน ๓  ของกำลังการผลิต ของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งจำกัดอยู่ที่ ๑๘๐ ล้านโดสต่อปี 

            หรือเฉลี่ย ๑๕-๑๖ ล้านโดสต่อเดือน 

            แต่เป็นจำนวนที่ต้องมีการส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ทำสัญญาการสั่งซื้อไว้ด้วย 

            ดังนั้น คาดว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ไทยก็อาจจะไม่ได้รับการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าถึง ๑๐ 
ล้านโดสต่อเดือนตามที่กำหนดไว ้

            คาดว่าจะได้รับประมาณ ๕-๖ ล้านโดส 

            ในสัญญาไม่ได้ระบุจำนวนการส่งมอบ มีเพียงกรอบเวลาเท่านั้น 

            "บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ ๑๖ ล้านโดสต่อเดือน และแอสตร้าเซน
เนก้าต้องส่งมอบให้ประเทศอื่นด้วย เพราะเป็นเรื่องสัญญาการซื้อขาย ซึ่งเมื่อเดือน มิ.ย. แอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบให้เรา
ทั้งล็อตการผลิตทำให้ไทยได้ครบ ๖ ล้านโดส โดยไม่ได้ส่งออกไปยังประเทศอื่นเลย แต่ต่อไปคงไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะ
เป็นเรื่องของสัญญาการซื้อขาย และเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" 
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            เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว หากต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๐ ล้านโดสต่อเดือน ต้องพยายามจัดหาวัคซีนจาก
แหล่งอื่นมาเพ่ิม 

            สำหรับวัคซีน mRNA พยายามจัดหาอยู่ โดยเจรจากับไฟเซอร ์

            มีการทำสัญญาจองแล้ว ๒๐ ล้านโดส 

            เดิมจะส่งมอบไตรมาส ๓ ก็เลื่อนเป็นไตรมาส ๔ ประมาณตุลาคม พฤศจิกายน อยู่ระหว่างการต่อรอง และ
ขอให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

            นอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มีการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมผ่านช่องทางการทูตหรือการ
จัดหาแบบรัฐต่อรัฐ 

            มีทั้งวัคซีนของประเทศคิวบา เป็นซับยูนิตโปรตีน ตัวแรกที่ออกมามีประสิทธิภาพป้องกันโรค ๙๒% น่าสนใจ
เพราะเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัย 

            รวมถึงเจรจราวัคซีน mRNA จากเจ้าอื่นด้วย เช่น วัคซีนเคียวร์แวค ของเยอรมนี ซึ่งมีการเจรจาข้อมูลเชิงลึก
กันอยู่ และดูว่าเขาจะพัฒนาต่อหรือไม่ ถือเป็นวัคซีนที่น่าสนไม่แพ้ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และในปีหน้าจะจัดหาวัคซีน
ตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธ์ุให้มากขึ้น 

            ระหว่างนี้ ไตรมาส ๓ โอกาสวัคซีนตัวอื่นๆ เข้ามาในไทยเป็นไปได้ยาก เท่าที่สืบค้น ยังคงมีแค่วัคซีนเชื้อตาย
จากประเทศจีน ทั้งซิโนแวค และซิโนฟาร์ม 

            ครับ...โดยสรุปคือ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป สถานการณ์จะซับซ้อนขึ้น จำนวนผู้เชื้อจะยังไม่ลด ขณะที่วัคซีน
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้                       

            นี่คือความจริงที่ประชาชนต้องรับรู ้

            ภาระจึงไปอยู่ที่รัฐบาล จะบริหารจัดการอย่างไร ต้องมีความชัดเจน 

            ถ้าไม่ชัดเจน ปว่นแน ่

            เหมือนอย่างวัคซีนโมเดอร์นาที่เป็นอยู่ตอนนี ้

            จุดเริ่มต้นของความโกลาหลอยู่ที่ "หมอบุญ วนาสิน" เศรษฐีหุ้น ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ 
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

            ก็ฟังหูไว้หู เพราะน่ีไม่ใช่ครั้งแรกที่ "หมอบุญ" พูดแล้วสร้างความปั่นป่วนไปทั่ว 

            เอาเป็นว่ามีโรงพยาบาลเอกชนจำนวนหนึ่งต้องการวัคซีน และทั้งที่รู้ว่าวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่างๆ การซื้อขายจึงผ่านรัฐต่อรัฐเท่านั้น 

            ภาวะเร่งรีบต้องการวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีน mRNA เป็นที่มาของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด 
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            "หมอบุญ" อ้างว่าการเจรจากับทางโมเดอร์นาที่จะซื้อเพิ่มอีก ๑๐ ล้านโดสยังไม่มีความคืบหน้า เฉพาะการจอง
วัคซีนโมเดอร์นาที่เริ่มไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลับพบว่าองค์การเภสัชกรรมหน่วยงานเดียวที่ สามารถเซ็น
เอกสารทำสัญญาบริษัทผู้ผลิต ระบุปัญหาเรื่องยังค้างอยู่ที่อัยการสูงสุด 

            อย.เพิ่งจะขึ้นทะเบียน วัคซีนโมเดอร์นา เมื่อ ๑๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา 

            จากนั้นองค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่า วัคซีนโมเดอร์นา ๕ ล้านโดส จะทยอยมาในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔-มกราคม 
๒๕๖๕ 

            คาดว่าจะได้เซ็นสัญญาซื้อจริงในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

            นั่นคือความชัดเจน 

            ชัดเจนถึงขนาดว่า "หมอเฉลิม หาญพาณิชย์" นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แจ้งมติล่าสุดของสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนว่า ได้กำหนดราคาให้บริการวัคซีนทางเลือกโมเดอรน์าของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ๒ เข็ม อยู่ที่ ๓,๓๐๐ บาท 

            หรือ ๑,๖๕๐ บาท/เข็ม 

            ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 

            เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว 

            ขณะที่หมอวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) บอกว่า อภ.มีการกำหนดราคาขายวัคซีน
โมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้วโดสละ ๑,๑๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล
แล้ว 

            นั่นคือไทม์ไลน์ วัคซีนโมเดอร์นา 

            และที่ "หมอบุญ" บอกว่า โรงพยาบาลของบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ฯ หรือเครือโรงพยาบาลธนบุรี วางแผนตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อซื้อวัคซีน ๔-๕ ชนิด จำนวน ๕๐ ล้านโดส ดูจะเป็นความต้องการเพียงฝ่ายเดียว ใครๆ ก็พูดได ้

            แต่ทางปฏิบตัิ การจัดหาวัคซีนมากขนาดน้ันโดยเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว แทบเป็นไปไม่ได้เลย 

            ระดับประเทศ หลายประเทศในโลกนี้ยังทำไม่ได้ 

            ครับ....เมื่อต้นปีที่แล้ว "หมอบุญ" บอกว่าจะสร้างสถานพยาบาลฉุกเฉิน สอดรับแนวทางของรัฐบาล โดยใช้
ตัวอย่างโรงพยาบาลฉุกเฉินอู่ฮั่นโมเดลของจีน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 

            ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ? 

            การเข้ามาของสายพันธ์ุเดลตา (สายพันธ์ุอินเดีย) จะทำให้สถานการณ์ ๓ เดือนจากนี้ไปแย่ลง 

            โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกำลังเป็นสายพันธ์ุหลัก 

            "เดลตา" ยึดครองแล้วกว่า ๔๐% 
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            ในวงเสวนา หมอคำนวณ อึ้งชูศักด์ิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยา คาดการณ์ว่า 

            “หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ที่เดือนมิถุนายนมีผู้เสียชีวิต ๙๙๒  คน ในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิต 
๑,๔๐๐ คน เดือนสิงหาคม อัตราการเสียชีวิตเพิ่มเป็น ๒ ,๐๐๐ คน และเดือนกันยายนจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง ๒ ,๘๐๐ คน 
ซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขเราเดินต่อไปไม่ได้” 

            นั่นคือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

            ลำพังโรงพยาบาลรัฐคงไม่ไหว 

            แต่หากโรงพยาบาลเอกชนพร้อมใจเต็มร้อยกับเรื่องนี้ ระบบสาธารณสุขไทยยังเดินไปได้แน่นอน. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108439 
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 10:24 น. 

09.00 INDEX ภาพลักษณ์ การเมือง โทนี วู้ดซั่ม กับภาพของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

 

เหตุปัจจัยใดสังคมจึงทอดมองไปยัง โทนี วู้ดซั่ม เหตุปัจจัยใดสังคม จึงทอดมองไปยัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

คล้ายกับจะมองข้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไป 

ทั้งๆที่ โทนี วู้ดซั่ม เพียงแค่โอกาสในการเดินทางกลับก็ลำบากยากเข็ญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบาดแผลทางการเมืองทั้ง

ก่อนและหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 

ทั้งๆที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เพิ่งถูกลงโทษทางการเมอืง พร้อมๆกันไปกับคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี 

นี่คือข้อจำกัดในทางการเมือง ไม่ว่าจะมองไปยังเงาร่างของ  โทนี วู้ดซั่ม ไม่ว่าจะมองไปยังเงาร่างของ นายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ อย่างเอาใจช่วยเป็นพิเศษเพียงใดก็ตาม 

กระนั้น 2 คนนี้ก็ยังเป็น ”ความหวัง” เสมอในจุดอันเป็น ”ผู้นำ” 

เพียงแต่จะเข้าดำรงสถานะแห่งความเป็น ”ผู้นำ” ในสถานการณ์ อย่างใดทางการเมืองเท่านั้นเอง 

และสังคมไทยในระยะ ”สั้น” จะยินยอมอนุญาตหรือไม่ 

ต้องยอมรับว่าอุณหภูมิแห่งความหงุดหงิด ไม่พอใจต่อแนวทางการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทะยาน

ขึ้นสู่กระแสสูงเป็น อย่างยิ่ง 

ไม่เพียงแต่ความล้มเหลวจาก ”รัฐประหาร” เมื่อ 7 ปีก่อน หากแต่เด่นชัดเมื่อเผชิญกับ ”โควิด” ในห้วง 1 ปีกว่า 

ความล้มเหลวนี้สามารถวัดได้จากจำนวนคนเสียติดโควิดและเสียชีวิตที่ทวีปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับจนแทบจะคิดเป็น

สัดส่วนยิ่ง กว่าสหรัฐและอินเดียเคยประสบ 

หากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังอยู่ที่ว่าภาพลักษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทบไม่เหลือเนื่องจากถูก ”ด้อย

ค่า” เป็นลำดับ 
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รัฐไทยกลายเป็น ”รัฐล้มเหลว” ผู้นำกลายเป็น ”ตัวตลก” 

สถานะที่ล้มเหลวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นนี้เองทำให้รูปลักษณ์ของ โทนี วู้ดซั่ม และ นายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ ค่อยๆจุดประกายแห่งความหวังในซากปรักหักพัง 

ปมเงื่อนอยู่ที่ว่า 2 คนนี้จะมีความสามารถจริงหรือไม่ 

ปมเงื่อนอยู่ที่ว่า 2 คนนีจ้ะสามารถ ”ประมวล” ปัญหามาจัดทำเป็น ”บทสรุป” และเสนอ ”หนทางออก” ได้อย่างเป็น

ระบบเพียงใด 

อันดับสำคัญที่สุดย่อมเป็น โทนี่ วู้ดซั่ม อย่างแน่นอน 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2808739 
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